


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราค�า	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์	 ขาวส�าอางค์

ภาพกิจกรรม	 ๒

การประชุมสภา	 ๑๔

	 สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ๑๔

รอบรั้วสภา	 ๑๗

	 ข่าวในประเทศ	 ๑๗

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๒๔

แวดวงกรรมาธิการ	 ๓๐

กฎหมายควรรู้	 ๓๘

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๔๑

เรื่องน่ารู้	 ๔๕

๓๐

๒

๓๘ ๔๑ ๔๕

๑๔ ๑๗ ๒๔

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของส�านักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ที่ผู ้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	 																													

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนประดิพัทธ์ิ	 แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	

โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู ้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานท่ีอยู ่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๔	 ฉบับที่	 ๘๖๗	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒
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   ภาพกิจกรรม

พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 วันจันทร์ที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ																																			

บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิตไปยัง																			

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และทรงวางพุ่มดอกไม้

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคม

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 แล้วเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่งไปยังพระที่นั่ง																							

อนันตสมาคม	 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ	 พระสงฆ์	 ๑๕	 รูป	 เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว	 ทรงประเคน	 ผ้าไตร	

และจตุปัจจัยไทยธรรม	 พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรก	 ถวายพระพรลา	 เสด็จพระราชด�าเนินกลับ
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งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องดุสิตธานีฮอลล์	 โรงแรมดุสิตธานี	

กรุงเทพฯ	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับ																			

คณะผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งท่ี	 ๙	 โดยมี	 นายธ�ารง	 ทัศนาญชลี	 สมาชิก	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙		

กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศต่าง	 ๆ	 ซึ่งได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ																	

สภาผู้แทนราษฎร	 และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 เข้าร่วมในงานด้วย
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	 เวลา	 ๑๐.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องพระราม	 ๔	

โรงแรมดุสิตธานี	 กรุงเทพฯ	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	

นายธ�ารง	 ทัศนาญชลี	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																					

ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุม

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙	 ร่วมกันแถลงข่าว														

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพ

ลกูเสอืรฐัสภาโลก	 ครัง้ที	่ ๙	 ระหว่าง	 วนัจนัทร์ที	่ ๑๒	 -

วันพุธที่	 ๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 โรงแรมดุสิตธาน	ี

กรุงเทพฯ	 ในหัวข้อ	 “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุน	

กิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(SDGs)”

	 จากน้ัน	 ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	 วชิติชลชัย	

ประธานสภานิติ บัญญัติแห ่งชาติ	 กล ่าวสุนทรพจน ์																				

เปิดการประชุม	 โดยมี	 Hon.	 Ms.	 EWA	 Thalen	 Finne

ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 กล่าวต้อนรับผู ้เข้า											

ร ่วมประชุม	 ในการนี้ 	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย																			

รอ งประธานสภานิ ติ บัญญั ติ แห ่ ง ช าติ 	 คนที่ หนึ่ ง																													

Hon.	 Mr.	 LEE	 Ju-Young	 รองประธานรฐัสภาสาธารณรฐัเกาหล	ี

Mr.	 Ferdinand	 L.	 Hernandez	 รองประธานรัฐสภา							

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะทูตานุทูต	 ผู ้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจ�า

ประเทศไทย	 คณะผู้แทนต่างประเทศ	 คณะเยาวชนไทย	

ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย	 ลูกเสือหลวง	 กองเกียรติยศ													

ผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 และ																			

ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมในพิธีด้วย

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  ครั้งที่  ๙

	 วันอังคารที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องนภาลัยบอลรูม	 โรงแรมดุสิตธานี		

กรุงเทพฯ	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	

สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙	 โดยก่อนเปิดการประชุมประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าถวาย	

ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย
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	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องพระราม	 ๔	

โรงแรมดสุติธาน	ี กรงุเทพฯ	 นายธ�ารง	 ทศันาญชล	ี สมาชิก	

สภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิ ในฐานะประธานสมชัชาใหญ่สหภาพ	

ลกูเสอืรฐัสภาโลก	 แถลงข่าวสรปุผลการประชมุสมัชชาใหญ่		

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ทั้งนี้	 ตลอดระยะเวลา	 ๓	 วัน	

การประชุมได้ด�าเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้		

และทีป่ระชุมได้เหน็ชอบ	 “ปฏิญญากรงุเทพ”	 เรือ่งบทบาท	

ของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพ่ือการบรรล	ุ

เป้าหมายที่ยั่งยืน

	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 Hon.	 Mr.	 LEE	 Ju-Young		

รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา	 คนที่หน่ึง	 พร้อมด้วย	

คณะผู้แทนท่ีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ	

รัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙	 และผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ	

สภาผู ้แทนราษฎร	 เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง	 และ															

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 จากนั้น	 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า	

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ซึ่งตั้งอยู่		

ณ	 หอรัษฎากรพิพัฒน์	 ในเขตพระราชฐานชั้นนอก																		

ริมก�าแพง	พระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ

	 เวลา	 ๑๗.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 หอประชมุกองทัพเรอื		

นายธ�ารง	 ทัศนาญชลี	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ	

ในฐานะประธานสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก		

พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เลี้ยงรับรอง	

คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ	

รัฐสภาโลก	 ครั้งท่ี	 ๙	 บนเรืออังสนา	 ซึ่งเป็นเรือรับรอง	

พิเศษของกองทัพเรือล่องไปตามล�าน�้าเจ้าพระยา	 โดยมี	

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวฒุสิภา	 พร้อมด้วย	

ผู้บริหารของทั้งสองส�านักงานฯ	 เข้าร่วมงานด้วยเพื่อแสดง

ความขอบคณุในความร่วมมือ	 จนท�าให้การประชมุสมชัชาใหญ่

สหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก	 ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ี และบรรลผุล	

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  ครั้งที่  ๙

	 วันพุธท่ี	 ๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องนภาลัยบอลรูม	 โรงแรมดุสิตธานี		

กรุงเทพฯ	 นายธ�ารง	 ทัศนาญชลี	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ	

รัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙	 ซึ่งที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานสรุปผลการประชุมเต็มคณะ	 รายงานสรุปผลการประชุม															

กลุ่มย่อย	 และการรับรองเจ้าภาพและสถานที่ส�าหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๑๐	
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    พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจ�าปี  ๒๕๖๑

	 วันอังคารที่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 วัดราชผาติการาม	 วรวิหาร	 กรุงเทพฯ	

นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 น�าผ้าพระกฐินพระราชทาน	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ของส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษา	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	

ลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี	 ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับประชาชน																										

ผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบ�ารุงพระอาราม	 พร้อมทั้ง	 มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดราชผาติการามด้วย

ให้การรบัรองเลขาธกิารสมชัชารฐัสภาอาเซยีน  (AIPA) 

	 วันศุกร ์ที่ 	 ๑๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๐๙.๓๐	นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

ศาสตราจารย ์พิ เศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย 	 ประธาน																													

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ	 ให้การรับรองนายอิสรา	 สุนทรวฒัน์	

เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (AIPA)	 โดยได้มีการหารือ

ในประเด็นต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการที่รัฐสภาไทย	 จะเป็น											

เจ้าภาพจดัการประชมุใหญ่สมัชชารฐัสภาอาเซยีน	 ครัง้ท่ี	 ๔๐	

รวมท้ังประเด็นความร ่วมมือระหว ่างรัฐสภาไทยและ

ส�านักงานเลขาธิการ	 AIPA	 ที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์						

สูงสุดต่อประเทศไทยและอาเซียน
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 เราท�าความดี  ด้วยหัวใจ

	 วันจันทร ์ที่ 	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬ ิกา	 ณ	 บริ เวณหน้า	 อาคารรัฐสภา	 ๒																						

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และ																							

ปฏิบัติการจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด ้วยหัวใจ”	 พร้อมน�าคณะจิตอาสาถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์																																		

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 โดยการวันทยหัตถ์	 จากนัน้	 ประธานสภานิตบิญัญติัแห่งชาติ

เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ	 และน�าคณะจิตอาสากล่าวค�าปฏิญาณตน	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 หลังจากนั้น	

นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหนึ่ง	 น�าคณะจิตอาสาออกเดินทางไปยัง																				

วัดสุคันธาราม	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 เพื่อท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค�่า  มูลนิธิคอนราด  อาเดนาวร์

	 วันจันทร์ท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๘.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 ร้านอาหาร	 Alexander's	 German												

Eatery	 เขตวฒันา	 กรงุเทพฯ	 นายสรุชยั	 เลีย้งบญุเลศิชยั	 รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ คนทีห่นึง่	 ร่วมงานเลีย้ง	

อาหารค�่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู ้เข้าร่วมการประชุมองค์กรในความร่วมมือของมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 โดยมี																										

นายเกออร์ก	 กัฟรอน	 ผู้แทนมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 ประเทศไทยให้การต้อนรับ	 ในโอกาสนี้	 นางสาวสุภาสิน	ี

ขมะสุนทร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 นายพงศ์กิตติ์	 อรุณภักดีสกุล	 ที่ปรึกษาด้านการเมือง	 การปกครองและ

การบริหารจัดการ	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	 และคณะ	 ได้ร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย
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	 เวลา	 ๐๗.๓๐	 นาฬ ิกา	 ณ	 บริ เวณหน ้า																			

พระสยามเทวาธิราช	 ศาสตราจารย ์พิ เศษพรเพชร																			

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธาน

ในพิธีท�าบุญตักบาตร	 โดยได้จุดธูปเทียนบูชาพระสยาม									

เทวาธริาช	 พระเสือ้เมือง	 พระทรงเมือง	 และพระภมูเิจ้าที	่

พร้อมถวายพวงมาลัย	

	 จากนั้น	 ถวายความเคารพและจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จ																												

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และ

ตักบาตรพระสงฆ์	 จ�านวน	 ๙๒	 รูป	 ร่วมกับสมาชิก																							

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	

และพนกังานราชการ	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร						

และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 โดยมีพลต�ารวจเอก							

พิชิต	 ควรเดชะคุปต์	 ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ							

เป็นผู้กล่าวรายงาน

	 เวลา	 ๐๘.๐๙	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณหน้าอาคาร

รัฐสภา	 ๒	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ถวายพานพุ่มดอกไม้สด

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร						

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และกล่าวราชสดุดี

น ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 จากนั้น	 ประธาน																		

สภานติิบญัญัติแห่งชาต	ิ น�าสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ

และบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ถวายความเคารพหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร																	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 

	 วันอังคารที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๗.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา	 ช้ัน	 ๒																

อาคารรัฐสภา	 ๑	 เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																			

บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีฯ	 ถวายภัตตาหารเช้าร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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	 	 	 	 	 จากนั้น	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหนังสือให้แก่ผู ้แทน								

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ๑.	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 หรือผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 ๒.	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หรือผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 ๓.	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 หรือผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 ๔.	 เอกอัครราชทูต	 หรือผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 ๕.	 ผู้ประสานงานของสหประชาชาติ

	 	 	 	 	 	 	 ๖.	 เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	 (ESCAP)

	 	 	 	 	 	 	 ๗.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนนานาชาติ

แถลงข่าวการเปิดตัวหนังสือ

	 วันอังคารที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๙.๔๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	 นางพิไลพรรณ	 สมบัติศิริ	

ประธานคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการ	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และนายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

หนงัสอื	 และร่วมกนัแถลงข่าวการเปิดตวัหนงัสอื	 The	 Wisdom	 of	 the	 Monarch	 :	 A	 World	 Leader	 in	 Sustainable	

Development	 Laws	 Supporting	 Royal	 Initiated	 Projects	 of	 His	 Majesty	 King	 Bhumibol	 Adulyadej
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วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

  วันพุธที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๖.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ท้องสนามหลวง	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑			
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	 เวลา	 ๐๗.๔๕	 นาฬิกา	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วม	

ในพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์	 ๙	 แขนง	 รวมถึง	 นิทรรศการธงชาติไทยโดยการจัดนิทรรศการดังกล่าว																		

มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๕	 –	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 ท้องสนามหลวง

	 และในเวลา	 ๐๙.๑๙	 นาฬิกา	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ	 ถวายราชสดุดี	 และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้าย																						

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพติร	 วนัชาต	ิ และวนัพ่อแห่งชาต	ิ						

พุทธศักราช	 ๒๕๖๑
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  น�าพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม  “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

	 วันจันทร์ที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๑๔.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	

นายสุรชัย	 เล้ียงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																				

น�าพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม	 “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  น�าพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม  “สโมสรรัฐสภา”

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ  น�าพานประดับพุ่มดอกไม ้                

ถวายบังคมในนาม  “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ”

	 วันจันทร ์ ท่ี 	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย ์	

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 นายสรศกัดิ	์ เพยีรเวช	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยคณะท�างานช่วย

ดูแลรักษาและบริหารกิจการสโมสรรัฐสภา	 น�าพานประดับ

พุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม	 “สโมสรรัฐสภา”

	 วันจันทร ์ ท่ี 	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย ์	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 หม่อมราชวงศ์

ชิษณุสรร	 สวัสดิวัตน ์	 รองประธานกรรมการมูลนิธิ

พระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ	 คนท่ี	 ๑	

พร้อมด้วย	 หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ	 ชมุพล	 รองประธาน

กรรมการ	 คนที	่ ๒	 และคณะกรรมการฯ	 น�าพานประดับ

พุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม	 “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ”

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  น�าพานประดบัพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม  “ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร”

	 วันจันทร์ที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๑๔.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย	์

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 นายสรศกัดิ	์ เพยีรเวช	

เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการส�านกังานฯ								

น�าพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมในนาม	 “ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภา

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน	 (ฉบับที่	 ..)		

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว		

หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเอก	

ศุภกร	 สงวนชาติศรไกร)	 รองประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ	 คนท่ีหนึ่ง	 (นายพจน ์	 อร ่ามวัฒนานนท ์ )	

กรรมาธิการวิสามัญ	 (นางสมาพร	 นิลประพันธ์)	 โฆษก

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 (นายมนัส	 โกศล)	 และ																							

รองเลขานกุารคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	 (นางสาวอ�าพนัธ์		

ธุววิทย ์ )	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของ																

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	 เริ่มต้นด้วย											

ชื่อร่าง	 ค�าปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตราจน

จบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็น

กฎหมาย	 พร ้อมทั้ ง เห็นชอบด ้วยกับข ้อสังเกตของ																			

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 ฯ	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๓.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย	 (ฉบับที่ 	 . . )	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน																		

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเอก	 สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร)						

ครัง้ที ่ ๔๕/๒๕๖๑  วันพฤหสับดทีี ่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
	 ประธานในที่ประชุมด�าเนินการเปิดประชุมและให	้									

ที่ประชุมรับทราบ	 เรื่องรายงานผลการด�าเนินการของ

คณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องพิจารณา

	 ๑.	ร ่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค ้าเกษตร								

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่ง																	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้ตั้ง														

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น	 โดยมีก�าหนดการแปรญัตติ

ภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ข้อ	 ๑๑๗	 วรรคหน่ึง	 และ																				

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณา													

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๖๐	 วัน																

นั บ แ ต ่ วั น ที่ ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ่ ง ช า ติ มี ม ติ ตั้ ง																																											

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ชุดนี้
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ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	

เป็นครัง้ทีห่นึง่	 ออกไปอีก	 ๙๐	 วนั	 โดยข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ก�าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เสนอต่อที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยาย

เวลาทีก่�าหนดไว้ได้ไม่เกนิสองครัง้	 ครัง้ละไม่เกนิสามสิบวนั

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชมุได้ลงมตเิหน็ชอบให้งดใช้ข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	 เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณี	 โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นคร้ังท่ีหนึ่ง	

ออกไปอกี	 ๖๐	 วนั	 นบัแต่วนัที	่ ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑

	 ๔.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีเงินได้ป ิโตรเลียม	 (ฉบับที่ 	 .. )	 พ.ศ.	 ....	 โดย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเรือเอก	 ชัยวัฒน	์	

เอีย่มสมทุร)	 ได้ขอขยายเวลาการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ดงักล่าว	 เป็นครัง้ทีส่าม	 ออกไปอีก	 ๖๐	 วนั	 โดยข้อบงัคบัฯ	

ข ้ อ 	 ๙๘ 	 ว ร ร คหนึ่ ง 	 ( ๑ ) 	 ก� า หนด ให ้ ป ร ะ ธ าน																																		

สภานิ ติบัญญัติแห ่งชาติ เสนอต ่อ ท่ีประชุมสภาและ																											

ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่ก�าหนดไว้ได้ไม่เกิน

สองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชมุได้ลงมตเิหน็ชอบให้งดใช้ข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	 เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณี	 โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นครั้งท่ีสาม	

ออกไปอกี	 ๖๐	 วนั	 นบัแต่วนัที	่ ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑

	 ๕.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธานคณะกรรมาธิการ																	

วิสามัญฯ	 (นายมนตรี	 ศรีเอี่ยมสะอาด)	 ได้ขอขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นครั้งที่ห้า	

ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 โดยข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๘	 วรรคหนึ่ง	

(๑)	 ก�าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอต่อ											

ท่ีประชุมสภาและที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาท่ี

ก�าหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชมุได้ลงมตเิหน็ชอบให้งดใช้ข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	 เป็นการช่ัวคราว

เฉพาะกรณีโดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นครั้งที่ห้า	

ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑

	 ๖.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร ้าง	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน												

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ)	 ได้

ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว								

เป็นครัง้ทีแ่ปด	 ออกไปอกี	 ๖๐	 วนั	 โดยข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ก�าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เสนอต่อที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยาย

เวลาท่ีก�าหนดไว้ได้ไม่เกนิสองครัง้	 ครัง้ละไม่เกนิสามสบิวนั

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชมุได้ลงมตเิหน็ชอบให้งดใช้ข้อบงัคบัฯ	 ข้อ	 ๙๘	

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	 เป็นการช่ัวคราว

เฉพาะกรณีโดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นครั้งท่ีแปด	

ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 ๗.	รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “สหกรณ	์						

เข้มแข็ง	 เกษตรกรยั่งยืน”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ ์ พิจารณาเสร็จแล ้ว	 หลังจากประธาน																			

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 (พลเอก	 ดนัย						

มีชูเวท)	 และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

ด้านสหกรณ์และอ่ืน	 ๆ	 (พลเรอืเอก	 ศกัดิส์ทิธิ	์ เชดิบญุเมอืง)	

คณะท�างานในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ	์

(นางสาวอัจฉรา	 สุขสาคร)	 ชีแ้จงประกอบการเสนอรายงานฯ

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อม

ท้ังเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ

เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

ต่อไป

	 ๘.	รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การพัฒนา

วิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล	 (Data	 Science	 and														

Technology)	 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ																					
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ส่ิงแวดล ้อม”	 ซึ่ งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี 	 สารสนเทศ	 และการสื่ อสารมวลชน															

พิจารณาเสร็จแล้ว	 หลังจากที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ										

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 (นายโกศล	 เพ็ชร์สุวรรณ์)	 ผู้ได้รับมอบหมาย

จากประธานคณะกรรมาธิ ก า รกา รวิ ทยาศาสตร ์						

เทคโนโลยี 	 สารสนเทศ	 และการสื่ อสารมวลชน																							

(พลอากาศเอก	 ชาลี	 จันทร์เรือง)	 ชี้แจงประกอบการ

เสนอรายงาน

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อม

ทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

ต่อไป

	 ๙.	รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๖๐	 และรายงานผล

การปฏิบัติงานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ตามมาตรา	 ๔๐	

และมาตรา	 ๔๕	 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	

ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๖๐)		

หลงัจากกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิ (นางประกายรตัน์	

ต้นธีรวงศ์	 และนางเตือนใจ	 ดีเทศน์)	 และเลขาธิการ											

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ 	 (นางภิรมย ์																								

ศรีประเสริฐ)	 ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว

ครั้งที่  ๔๖/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
	 ประธานในที่ประชุมด�าเนินการเปิดประชุมและให	้																																	

ที่ประชุมพิจารณา	 ดังนี้

 เรื่องพิจารณา

	 -	 ร ่ า งพ ร ะ ร าชบัญญั ติ วิ ธี ก า ร งบประมาณ										

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว		

หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา																					

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	 พ.ศ.	 ....					

(พลอากาศเอก	 ชนะ	 อยู่สถาพร)	 แถลงชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วย											

ชื่อร่าง	 ค�าปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา								

จนจบร่างและลงมติในวาระท่ีสาม	 สมควรประกาศใช	้													

เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ																	

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสมาคมลูกเสือแห่งชาติ               

ในฐานะองค์กรลกูเสอืระดบัประเทศ และส่งเสรมิสมาคม

ลูกเสือโลก ในฐานะองค์กรลูกเสือระดับโลก โดยผ่าน

ช่องทางของสมาชิกรัฐสภาจากท่ัวโลก รวมท้ัง เป็นเวที

ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน และพัฒนา

เยาวชนของประเทศให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ 

ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามัคคีมีความสงบสุข 

และความมั่นคงของประเทศต่อไป 

การรับรองรายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภา  ชุดใหม่

 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นการประชุม

สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้ง รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและการรับรองรายนามคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย Hon. Ms. Ewa Thalen Finne 

ประธานสหภาพลกูเสอืรฐัสภา จากนัน้ เป็นการแนะน�าประธานสหภาพลูกเสือรฐัสภาคนใหม่ คอื นายธ�ารง ทัศนาญชลี 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่ งชาติ  จากประเทศไทย รองประธานสหภาพลูกเ สือรัฐสภา คนท่ีห น่ึง  คือ                                                       

Hon. Mr. LEE Ju-Young จากสาธารณรฐัเกาหล ี รองประธานสหภาพลกูเสอืรฐัสภา คนทีส่อง คอื Mr. Taher Al Junaibi  

จากรัฐสุลต่านโอมาน และรองประธานสหภาพรัฐสภา คนที่สาม คือ Hon. Florence Matua จากสาธารณรัฐเคนยา 

และเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง จ�านวนท้ังส้ิน ๑๓ คน จาก ๑๓ ประเทศ จากนั้น เป็นการประชุม           

เต็มคณะในหัวข้อ “การทบทวนกิจกรรมของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการพัฒนาลูกเสือในอนาคต” 

 การประชมุสมชัชาใหญ่สหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก ครัง้ที ่ ๙ “บทบาทของรฐัสภาในการสนบัสนนุกจิการลกูเสอื 

เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ส�าหรับสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก หรือ World Scout Parliament Union 

(WSPU) เป็นองค์การระหว่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาที่สนใจในกิจการลูกเสือจากทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๔ 
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ฝรั่งเศส และประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภาฝรั่งเศส-เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม

สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งรัฐสภา

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวสุนทรพจน์

 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ               

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างกิจการลูกเสือ

ในประเทศไทยและลูกเสือโลก” (Cooperation between Scouting in Thailand and the World Scout) จากนั้น    

นายธ�ารง ทศันาญชล ี สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ในฐานะประธานสมชัชาใหญ่สหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก ครัง้ที ่ ๙ 

ได้กล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุน

กิจการลูกเสือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” (Role of the Parliament in Supporting Scout        

Movementtowards SDGs Achievement) 

ประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Jacky Deromedi สมาชิกวุฒิสภา
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต ่อการบริหารงาน                  

ด ้ านเศรษฐกิจของประเทศ และประสบการณ ์และ                         

การด�าเนินงานท่ีส�าคัญต่างๆ ซึ่งเอ้ืออ�านวยหรือส่งเสริม

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เช ่น 

การน�าเสนอกฎหมาย นโยบายข้อตกลงหรือมาตรการจูงใจ

ทางภาษี การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับธุรกิจ

แต่ละประเภท รวมทั้ง การให้ความคุ้มครองและเสริมสร้าง

ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ล ง ทุ น ใ ห ้ กั บ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ                                          

และการสนับสนุนส่งเสริมกลุ ่มผู ้ประกอบการใหม่และ                    

การอ�านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจเริ่มต้น 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิจ�านง รังสิกุล และ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส่งเสริมการผลิต

รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของประเทศไทยให้มีคุณภาพ 

และให้ผู้รับชมได้รับสาระ ประโยชน์ และความเพลิดเพลิน

จากรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

การประชุมทวิภาคี  ณ  สาธารณรัฐจอร์เจีย

 วนัที ่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ กรงุทบลิิซ ี สาธารณรัฐจอร์เจีย นายศริพิล ยอดเมอืงเจรญิ รองประธาน

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมประชุมและรับฟัง

บรรยายสรปุโดย Mr. Roman Kakulia The chair of the sector Economy and Economic Policy Committee 

ณ Parliament of Georgia กรุงทบิลิซี สาธารณรัฐจอร์เจีย โดยร่วมการประชุมทวิภาคี ในประเด็นบทบาทและ 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รับมอบรางวัลทีวีสีขาวประเภทรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสรศักด์ิ เพียรเวช เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร รับมอบรางวัลทีวีสีขาวประเภทรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากนายนคร วีระประวัติ 

ประธานคณะท�างานโครงการรางวัลทีวีสีขาว ในโอกาสที่รายการ “สร้างศิลป์” จากสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง ๑๐ ได้

รับรางวัลประเภทรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จัดโดย มูลนิธิจ�านง รังสิกุล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส�าหรับโครงการรางวัลทีวีสีขาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ
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ประเทศไทย และมอบโอวาทให ้แก ่คณะสภาเด็กและเยาวชน                  

แห ่งประเทศไทย โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์  สมาชิก                            

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ 

กล่าวต้อนรับ ในการนี้ ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และคณะ

กรรมการจัดงาน เข้าร่วมกิจกรรม

 ทั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาทว่า 

พระราชบัญญัติส ่ ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                                

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ

สังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชน อันเป็นการสร้างกลไกของเด็กและเยาวชน ให้มีโครงสร้าง

เชื่อมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ได้แสดงความช่ืนชม

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ โดยกรมกิจการเดก็ 

และเยาวชน ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัด “โครงการรวมพลัง

แกนน�าเด็กและเยาวชน มุ่งสู่การเป็นแกนน�าจิตอาสาในชุมชนป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน

 นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้า

แสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกในแนวทางที่ถูกที่ควร สร้างจิตส�านึก

ท่ีดี อันเป็นการวางรากฐานที่ดีในการสร้างเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงอีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการสะท้อน

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้

รับทราบและน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาต่อไป อันเป็นกระบวนการ                    

ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้น ขอให้

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พึงตระหนักเสมอว่า เมื่อ

ได้รับประสบการณ์จากโครงการแล้ว ขอให้น�าความรู้ และประโยชน์

ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับ

เพื่อน ผู ้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันส่งเสริม 

พัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะน�าพาให้ชุมชนหรือสังคมนั้น

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

กิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
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 ทัง้นี ้ พลเอก นพิทัธ์ ทองเลก็ หวัหน้าคณะผูแ้ทนฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงในท่ีประชมุภายใต้หัวข้อ “การส่งเสรมิ

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย” โดยแสดงความชื่นชมการท�างานของ APA ในด้านเศรษฐกิจในทุกแง่มุม รวมถึง 

กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน        

และขอให้ที่ประชุมได้ให้ความร่วมมือกันในการประสานงานเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันในเอเชีย ท้ังนี้      

ได้รับความชื่นชมจากประเทศสมาชิก APA ในที่ประชุมเป็นอย่างดี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ      

ได้ท�าหน้าทีป่ระธานการประชมุสมาชกิรฐัสภาสตรขีอง APA และการประชมุคณะกรรมาธกิารว่าด้วยสงัคมและวฒันธรรม      

ของ APA ซึง่ทีป่ระชมุได้มีการแลกเปลีย่นทศันะเกีย่วกบัโอกาสของสตรทีางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และได้พจิารณา 

ร่างข้อมติว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชีย  จากนั้น คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วม             

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ APA และคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและกิจการของ APA       

โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติที่เกี่ยวข้อง และจะได้น�าร่างข้อมติจากคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ เข้าสู่ท่ี

ประชุมสมัชชาใหญ่ เพื่อให้ท่ีประชุมให้การรับรองร่างข้อมติในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันท่ีท่ีประชุมสมัชชา

ใหญ่จะให้การรับรองเอกสารสุดท้ายต่าง ๆ ของการประชุมฯ ต่อไป 

การประชุมสมัชชาใหญ่  ครั้งที่  ๑๑  ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิก             

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษา

คณะผูแ้ทนฯ เข้าร่วมการประชมุสมชัชาใหญ่ ครัง้ที ่ ๑๑ ของสมชัชารฐัสภาเอเชยี (Asian Parliamentary Assembly : APA) 

เป็นวันที่ ๒
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ที่มีต่อโลกในปัจจุบันทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยเห็น

ว่าการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ สามารถสร้างความเท่าเทยีม

และลดช่องว่างระหว่างชนชั้น ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ได้จากทัว่โลกตลอดเวลา ทกุคนมีสทิธิในการแสดงความคดิเห็น

และเข้าถึงข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน

ผลกระทบจากการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและเสรี

คือการต ้องเผชิญความเสี่ยงกับข ้อมูลที่ เป ็นเท็จ หรือ

อาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ 

หวัดตามฤดูกาล” โดยมี นางอารยะหญิง จอมพลาพล                        

ผู้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ ๑ กล่าวรายงาน จากนั้น                   

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบ

รางวัลโครงการ “ส�านักกรรมาธิการ ๑ น่าอยู่ น่าท�างาน

ด้วยกิจกรรม ๕ ส.” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ (Automated 

External Defibrillators: AED) และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับท่าทาง       

ในการช่วยเหลือผู ้ป่วยยามฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวมทั้ง                 

เพื่อป้องกันไข้หวัดตามฤดูกาลซึ่งจะช่วยลดความเจ็บป่วยของ

บุคลากรได้ดียิ่งขึ้น 

การประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าโดย นายเจริญศักด์ิ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพงศ์กิตต์ิ อรุณภักดีสกุล ท่ีปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ      

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมรัฐสภา

อิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ 

 ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง “The impact of technological innovation on                           

parliaments and parliamentarians” จากนั้น เป็นการเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมในรัฐสภา” (Centre for Innovation 

in Parliament) และรายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ๒๐๑๘” (World e-Parliament Report 2018) อย่างเป็น 

ทางการ ต่อมาคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายและรับฟังการน�าเสนอจากตัวแทนของสหภาพรัฐสภาในหัวข้อ             

“How does technology support innivation in parliamentary processes and helpincrease transparency  

and enhancing representation?” ซึง่ทีป่ระชมุได้มกีารอภปิรายอย่างกว้างขวางถงึผลกระทบของนวตักรรมทางเทคโนโลยี

“การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีสภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง  AED  และการป้องกันไข้หวัดตามฤดูกาล”

 วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒A ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสุโขทัย                   

นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารความเสี่ยงของ                    

ส�านักกรรมาธิการ ๑ หัวข้อ “การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีสภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง AED และการป้องกันไข้      
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องค์การการค้าโลกนครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวิส การประชุมนีจ้ดัโดย 

สหภาพรัฐสภาร่วมกับสภายุโรป ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “หนทาง

ข้างหน้าขององค์การการค้าโลก” (WTO: The way forward)           

คณะผู ้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟัง              

การบรรยายจากนาย Xiaozhun Yi รองผู ้อ�านวยการองค์การ                

การค้าโลก จากนั้น ได้รับฟังการอภิปรายในหัวข้อ “สิ่งท้าทายและ

โอกาสที่องค์การการค้าโลกประสบ” 

Ms. Beata Mazurek รองประธานสภาผู ้แทนราษฎรโปแลนด์               

และ Prof. Michal Sewerynski รองประธานวุฒิสภา โปแลนด์ 

ร่วมในการประชุมด้วย นอกจากนี ้ การประชมุรฐัภาคฯี สมยัที ่ ๒๔ 

(COP24) จะได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ซึ่งยกร่าง 

โดย Ms. Anna Paluch สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโปแลนด์ ท้ังนี้  

เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

สามญัสหภาพรฐัสภาว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยืน การคลงั และการค้า

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ 

การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก

 วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยช่ืนงาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้า

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานใหญ่

การประชุมสภาวะโลกร้อนในภาครัฐสภา

 วันที ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ค อนิน์ บาย เรดสินั คราคอฟ ศาสตราจารย์สนทิ อกัษรแก้ว 

รองประธานคณะกรรมาธิการการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สภานติบัิญญัตแิห่งชาต ิ พร้อมด้วย พลอากาศเอก 

ทรงธรรม โชคคณาพทิกัษ์ สมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ และพลเอก ศภุวฒุ ิ อตุมะ สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

เข้าร ่วมการประชุมสภาวะโลกร้อนในภาครัฐสภา ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๔ (COP24) โดยมี นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ                       

ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ และได้หารือ                

เกี่ยวกับก�าหนดการต่าง ๆ ที่คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ จะเข้าร่วม โดยเฉพาะการเยี่ยมชมนิทรรศการของ

ประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส�าหรับการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ ๒๔ (COP24) จัดโดยสหภาพรัฐสภาและ       

สภาผู้แทนราษฎรโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ จะได้รับฟังและอภิปรายประเด็นด้านการต่อสู้กับ

สภาวะโลกร้อนร่วมกับผู ้แทนรัฐสภาประมาณ ๔๗ ประเทศ รวมจ�านวนกว่า ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก 
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รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

อ้างว่าการปลดเขาออกจากต�าแหน่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ  และยัง               

ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านพักประจ�าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี  แต่ก็         

ไม่ได้หมายความว่าจะได้กลับมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตร ี                        

โดยอัตโนมัติ  เนื่องจากประธานาธิบดียังคงมีอ�านาจในการตัดสินใจ

ว่าจะแต่งตั้งใครมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

๑๐๔  ดอลลาร์  (๓,๕๐๐  บาท)  จากการปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก  ขณะนี้ยังไม่มี

รายงานผู้บาดเจ็บ  และยังไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าท่ีจ�านวน

เท่าใดที่เข ้าร ่วมการประท้วงดังกล่าวสถานการณ์ยังคง

ตึงเครียดและผู้ประท้วงชุมนุมกีดขวางการจราจร  ขณะท่ี

ประชาชนในปาปัวนิวกินี  ประเทศท่ียากจนท่ีสุดในกลุ่ม            

เอเปก  ไม่พอใจท่ีรัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยไปกับ

การจัดประชุมสุดยอดครั้งนี้ท้ังท่ียังมีปัญหาโรคระบาดทั้ง

โปลิโอและไข้มาลาเรีย  รวมท้ังมีงบประมาณไม่พอจ่าย                 

เงินเดือนครู

รัฐสภาศรีลังกามีมติไม่วางใจรัฐบาล
  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ท่ีประชุมรัฐสภาศรีลังกามีมติไม่วางใจรัฐบาลภายใต้การน�าของนายมหินทา 

ราชปักษา  ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๒๖  ตุลาคมท่ีผ่านมา  หลังจากที่

ประธานาธบิดไีมตรพีาลา  สริเิสนา  มคี�าสัง่ปลดนายรานลิ  วกิรมสงิเห  ออกจากต�าแหน่ง  ขณะทีน่ายรานลิ  วิกรมสงิเห

ต�ารวจ-ทหารปาปัวบุกสภาหลังยังไม่ได้ค่าตอบแทนจากประชุมเอเปก
  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ต�ารวจและทหารบุกเข้ารัฐสภาปาปัวนิวกินี  ทุบท�าลายกระจกหน้าต่างและ

เฟอร์นิเจอร์  เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนพิเศษที่ยังไม่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประชุมเอเปกซึ่งเสร็จสิ้นลง        

ซึ่งทางการปาปัวนิวกินีให้การต้อนรับคณะผู้น�าประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก             

(เอเปก)  ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นเวลา  ๒  วัน  รวมทั้ง  จัดซื้อรถหรูมาเซราติถึง  ๔๐  คันเพื่อบริการรับส่งคณะผู้น�า 

โฆษกส�านักงานต�ารวจปาปัวนิวกินีแถลงว่า  กลุ่มนายต�ารวจและทหารชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาและเรียกร้องค่าเบี้ยเลี้ยง 
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และเครดิตทางการเงินแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้คะแนน 

ขณะที่แผนปรับปรุงสภาพการท�าธุรกิจเทศบาลกรุงปักกิ่ง           

จะน�าข้อมูล  พฤติกรรมและตัวชี้วัดมาทดลองจัดท�าระบบ

คะแนนความน่าเชื่อถือส่วนตัวของชาวกรุงปักกิ่งและบริษัท

ในกรุงปักกิ่ง  ข้อมูลในระบบจะมีผลต่อการเข้าถึงตลาด          

การใช้บรกิารของรฐั  การเดนิทาง  การจ้างงาน  และการเริม่ต้น 

ธุรกิจ  โดยผู้ที่มีความน่าเชื่อถือจะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึง 

ส่วนผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีจะไม่สามารถท�าอะไรได้เลย

นายกเทศมนตรีท้องถิ่นให้กับพรรคชาตินิยมไต้หวัน  ท่ีเมือง

เกาสง  ทางใต้ของไต้หวนั  ซึง่พรรคดพีพี ี ครองเก้าอีม้านาน 

๒๐  ปี  นายฮั่น  กัวะหยู  ผู้ได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกเทศมนตรีกล่าวกับผู้สนับสนุนว่า  ชาวจีนท่ัวโลกจะ            

ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกาสงและขอให้ก้าวไปข้างหน้า            

ด้วยกัน

ไช่  อิงเหวิน

กรุงปักกิ่งประเดิมใช้ระบบคะแนนทางสังคมของประชาชน
  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เทศบาลกรุงปักกิ่งของจีนจะน�าระบบคะแนนทางสังคมของประชาชนมาใช้

ภายในปี  ๒๕๖๓  รัฐบาลจีนเผยแพร่โรดแมปในปี  ๒๕๕๗  ว่าจะใช้ระบบคะแนนทางสังคมภายในปี  ๒๕๖๓  เพื่อให้

รางวัลและลงโทษบคุคลและนติบิคุคล  โดยน�าเทคโนโลยมีาบนัทกึตวัชีว้ดัต่าง  ๆ  เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัว  การกระท�าผิด 

พรรครัฐบาลไต้หวันแพ้เลือกตั้งท้องถิ่น
  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  พรรครัฐบาลไต้หวันประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น  ซึ่งเป็น            

การลงประชามติต่อรัฐบาลประธานาธิบดีไช่  อิงเหวิน  ท่ีมีนโยบายเคล่ือนไหวเป็นเอกราชจากจีน  ท่ามกลางกระแส

กดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่  ประธานาธิบดีไช่  อิงเหวิน  แถลงภายหลังทราบผลการเลือกตั้ง                     

ว่าขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า  (ดีพีพี)  แต่จะด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีต่อไป                                

ซึ่งการลาออกน้ันไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในการท�างานของรัฐบาลไต้หวัน  นางไช่กล่าวว่า  วันนี้ประชาธิปไตยได้ให้                        

บทเรียนกับเรา  ซึ่งทางพรรคต้องเรียนรู้และยอมรับกับความคาดหวังสูงของประชาชน  พรรคดีพีพี  พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
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โอกินาวะจะลงประชามติแผนย้ายฐานทัพสหรัฐอเมริกา  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
  วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ผู้ว่าจังหวัดโอกินาวะ  ทางใต้ของญี่ปุ่นจะจัดการลงประชามติแผนการย้าย

ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในปี  ๒๕๖๒  ผู้ว่าเดนนี  ทามากิ  วัย  ๕๙  ปี  ได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนตามที่ชูนโยบาย

คัดค้านแผนการย้ายฐานทัพอากาศฟูเต็นมะ  ของนาวิกโยธินสหรัฐจากเขตเมืองไปยังเขตท่ีมีคนน้อยเพราะต้องการให้ปิด

ฐานทัพไปเลย  โดยย�้าว่า  การลงประชามติจะเปิดโอกาสให้ชาวโอกินาวะได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะ  จะมีขึ้นใน          

วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ขอให้ประชาชนเข้าร่วมมากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะเป็นโอกาสส�าคัญอย่างย่ิง             

การลงประชามติเชิงสัญลักษณ์นี้  แม้ไม่มีผลผูกพัน  แต่ก็จะท�าให้ชาวโอกินาวะเป็นท่ีสนใจอีกครั้ง  หลังจากประท้วง

คัดค้าน  การประจ�าก�าลังทหารอเมริกันจ�านวนมากบนเกาะแห่งนี้มานาน

หลายปี  แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐ  หากผล

การลงประชามติคัดค้านการย้ายฐานทัพก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาล

ญี่ปุ ่นที่อ ้างว ่า  การย้ายฐานทัพเป็นทางออกท่ีดี ท่ีสุดท่ีจะรับรอง                     

ความปลอดภัยของญี่ปุ ่นและลดภาระของโอกินาวะ  เกาะโอกินาวะมี

พื้นที่ไม่ถึงร้อยละ  ๑  ของญี่ปุ่นทั้งประเทศ  แต่เป็นที่ตั้งทหารอเมริกัน

กว่าครึ่งจากท่ีประจ�าการในญี่ปุ่นท้ังหมด  ๔๗,๐๐๐  นาย  เพราะอยู่ใกล้

ไต้หวันจึงมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อสหรัฐในการคง

อิทธิพลในเอเชีย  ขณะที่ชาวโอกินาวะไม่พอใจเรื่องเครื่องบินเสียงดัง       

คนของฐานทัพก่ออุบัติเหตุและอาชญากรรมหลายครั้ง

โดยรัสเซียอ้างว่าเรือของยูเครนละเมิดน่านน�า้  การประกาศ

กฎอยัการศกึครัง้นีถื้อเป็นครัง้แรกนับตั้งแต่เกิดเหตุขัดแย้งกัน

เมื่อป ี   ๒๕๕๗  ซึ่ ง รัสเซียได ้ผนวกเอาแหลมไครเมีย                        

เข้าเป็นดินแดนของตน  และเหตุการณ์เผชิญหน้าล่าสุดอาจ

ท�าให ้ เ กิดวิกฤติความขัดแย ้งรอบใหม ่ ข้ึนมาได ้   ด ้าน

สหประชาชาติหรือยูเอ็นได้จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหา

ทางลดความขัดแย้ง 

ยูเครนประกาศกฎอัยการศึกหลังรัสเซียยึดเรือรบและจับกุมทหารเรือยูเครน
  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  สภาผู้แทนราษฎรยูเครนมีมติเห็นชอบให้ประธานาธิบดีเปโตร  โปโรเชนโก 

ประกาศกฎอัยการศึกเป็นเวลา  ๓๐  วัน  ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงว่าจะถูกรัสเซียโจมตีได้โดยจะเร่ิมมีผลตั้งแต่วันที่  ๒๘ 

ธันวาคม  ๒๕๖๑  การลงมติมีข้ึนหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยลาดตระเวนทางทะเลของรัสเซียยิงใส่เรือรบของยูเครนและ

ควบคุมตัวทหารเรือของยูเครน  ๒๔  คน  เอาไว้พร้อมกับยึดเรือ  ๓  ล�า  ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นเรือรบหุ้มเกราะขนาดเล็ก 

๒  ล�า  และเรือลากจูงอีก  ๑  ล�า  เหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณน่านน�้าที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลอาซอฟกับทะเลด�า                         
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ความสมัพนัธ์ทวภิาคีรวมทัง้ปทูางไปสูค่วามสมัพันธ์ทางการค้า

และเศรษฐกิจระหว่างกัน  ในบรรดาความตกลงดังกล่าวที่ได้

ลงนามไว้  รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

(วีซา)  ส�าหรับคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือ

กับเวเนซุเอลา  คณะผู้น�าเกาหลีเหนือเดินทางถึงเวเนซุเอลา

เมื่อวันจันทร์  เป็นจุดหมายแรกของการเยือนภูมิภาค  ซึ่ง

รวมถึงคิวบาและเม็กซิโก  เวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือมี

ความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปี  ๒๕๐๘

ผูน้�าตัวจรงิเพราะเป็นผูก่้อตัง้พรรครฐับาล  การเลอืกตัง้ครัง้นี้

เป็นบททดสอบของจอร์เจียที่หวังจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ

ยุโรป  (อียู)  และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ           

(นาโต)  อีกทั้งยังเป็นบททดสอบก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

ทั่วไปในปี  ๒๕๖๓  จอร์เจียเคยเกิดสงครามกลางเมือง           

การประท้วงใหญ่  และเหตุไม่สงบเมื่อประกาศตัวเป็น

เอกราชหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี  ๒๕๓๔  ปัจจุบัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญและหวังดึงดูดการลงทุนจาก                

ต่างชาติ

นางซาโลเม  ซูราบิชวิลี

ประธานสภาเกาหลีเหนือพบหารือผู้น�าเวเนซุเอลา
  วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายคิม  ยองนัม  ประธานสภาประชาชนสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือเข้าพบ

ประธานาธิบดีนิโกลัส  มาดูโร  ของเวเนซุเอลา  และลงนามในความตกลงทวิภาคี  หลายฉบับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับ

ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศจอร์เจีย
  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จอร์เจีย  อดีตสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียต  ได้ประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ของประเทศ  หลงัจากผลการเลอืกตัง้พบว่า  นางซาโลเม  ซรูาบชิวลิ ี อดตีนกัการทตูเกดิในฝรัง่เศสเป็นผูช้นะ  นางซรูาบชิวิล ี

วัย  ๖๖  ปี  อดีตรัฐมนตรีต ่างประเทศปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๘  ได้คะแนนร้อยละ  ๕๙.๕๒  ทิ้งห ่างนายกรีกอล                                      

วาชาดเซ  วัย  ๖๐  ปี  ผู้สมัครตัวแทนพันธมิตรฝ่ายค้านที่ได้คะแนนร้อยละ  ๔๐.๔๘  นางซูราบิชวิลีได้รับการสนบัสนนุ

จากนายบิดซินา  อิวานิชวิลี  วัย  ๖๒  ปี  มหาเศรษฐีและอดีตนายกรัฐมนตรีปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ท่ีหลายคนมองว่าเป็น
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ฝรั่งเศสก็จะเป็นประเทศที่  ๕๕  ที่ห ้ามการท�าโทษเด็ก               

ทางร่างกาย  หลงัจากสวีเดนเริม่เป็นประเทศแรกในปี  ๒๕๒๒ 

รัฐบาลฝรั่งเศสหลายชุดท่ีผ่านมาพยายามห้ามการตีเด็ก                

แต่ล้มเหลว  เพราะถกูกลุ่มอนรุกัษ์นยิมขดัขวาง  มลูนธิเิดก็โลก

เผยว่า  ผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสร้อยละ  ๘๕  ยังคงใช้การตี

เป็นการท�าโทษเด็กแม้ว่าโรงเรียนไม่ท�าโทษทางร่างกาย                   

มานานแล้ว  สภายุโรประบุในปี  ๒๕๕๘  ว่าฝรั่งเศสเป็น

ประเทศเดียวในยุโรปที่ยังไม่ยกเลิกการตีเด็ก 

กลุ ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติ  ที่พากันเปล่งเสียงประณาม       

นายมาดูโรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน

ทั้งนี้  ประเทศเวเนซุเอลาภายใต้การบริหารของนายมาดูโร

ภาวะเศรษฐกิจได้ทรุดโทรมลงมาก  ท�าให้ประชาชนใน

ประเทศซึ่งในอดีตเคยมีฐานะร�่ารวยต้องอยู่ในภาพอดอยาก

ท�าให้ประชาชนหลายล้านคนกลายสภาพเป็นผู้อพยพไปยัง

ประเทศอื่น  ๆ

รัฐสภาฝรั่งเศส  ผ่านร่างกฎหมายห้ามผู้ปกครองตีลูก
  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส  ลงมติ  ๕๑  ต่อ  ๑  เสียง  หลังจาก

อภิปราย  ผ่านร่างกฎหมายการลงโทษทางร่างกายหรือท�าให้อับอายที่ห้ามผู้ปกครองใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะทางร่างกาย 

ค�าพูด  หรือจิตใจ  และจะน�าเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผลักดันร่างกฎหมายนี้            

เผยว่า  จะไม่ท�าโทษผูป้กครองทีฝ่่าฝืน  เพราะเป้าหมายหลกัคอื  การให้ความรูเ้พือ่ให้สงัคมเปลีย่นทศันคต ิ แต่จะยกเลกิ

ภาคผนวกสมัยคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙  เรื่องค�านิยามอ�านาจผู้ปกครองในประมวลกฎหมายอาญาท่ีจะต้องอ่านให้คู่สมรส

ขณะกล่าวค�าสัตย์ในพิธีแต่งงาน  และระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้ท�าโทษเด็กได้  หากสมาชิกวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติของเม็กซิโกประณาม  ประธานาธิบดี  นิโคลาส  มาดูโร
  วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  สมาชิกสภานิติบัญญัติของเม็กซิโกได้พากันเปล่งเสียงประณาม  ประธานาธิบด ี     

นิโคลาส  มาดูโร  ของเวเนซุเอลา  ว่าเป็นจอมเผด็จการหลังจาก  ว่าท่ีประธานาธิบดีโลเปซ  โอบราดอร์  ประกาศชื่อ

นายมาดูโรว่าเป็นแขกรับเชิญที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีเม็กซิโกของนายโอบราดอร ์                
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ใช้ในแถลงการณ์กลุ ่มชาติอุตสาหกรรมช้ันน�า  (จี  ๗) 

และ  จี  ๒๐  ได้กลายเป็นค�าต้องห้ามในการประชุม        

ครั้งนี้  เช่น  ค�าว่า  “ปกป้องทางการค้า”  ที่รัฐบาลสหรัฐ

ถูกวิจารณ์ว่าใช้ภาษีเป็นเครื่องมือค�าว่า  “การค้าท่ีเป็น

ธรรม”  ท่ีรัฐบาลจีนถูกสหรัฐ  ยุโรปและญี่ปุ ่นวิจารณ์

เรื่องทุ่มตลาด  อุดหนุนอุตสาหกรรม  ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา  และบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือแม้แต่

ค�าว่า  “พหุภาคี”  ก็ไม่มี  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศแห่ง

ความร่วมมือกัน

แถลงทางโทรทัศน์ว่า  การขึ้นภาษีเชื้อเพลิงต้องเลื่อน

ออกไปจากก�าหนดในป ี   ๒๕๖๒  ขณะที่ท�าเนียบ

ประธานาธบิดปีระกาศเตอืนแนวโน้มความรนุแรงครั้งใหม่

จากการจัดชุมนุมในกรุงปารีสและท่ีอ่ืน  ๆ  ภายหลังจาก

ท่ีมีกระแสเรียกร้องนัดระดมพลกลุ่มเส้ือกั๊กให้เคลื่อนไหว

อีกครั้ง  หลังจากมีผู้เสียชีวิต  ๔  คน  และบาดเจ็บอีก

หลายร้อยคนจากการประท้วงรุนแรงมาตั้งแต่วันที่  ๑๗ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เพื่อต่อต้านนโยบายรัฐบาลและ

ท้าทายประธานาธิบดีมาครง

ผู้น�าจี  ๒๐  ออกแถลงการณ์ครั้งแรก  ประกาศปฏิรูปองค์การการค้าโลก
  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ผู้น�าจี  ๒๐  ออกแถลงการณ์ครั้งแรกนับตั้งแต่ประชุมสุดยอดครั้งแรกท่ีกรุง

วอชิงตันของเมื่อ  ๑๐  ปีก่อน  ระบุว่า  จ�าเป็นต้องปฏิรูปองค์การการค้าโลกเพ่ือให้ท�าหน้าท่ีได้ดีขึ้น  แต่ไม่มีรายละเอียด

ของมาตรการปฏิรูป  การร่างแถลงการณ์มองว่า  ท่ีประชุมประสบความส�าเร็จในการท�าให้สหรัฐยอมรับการหาทางออก

ระดับโลกเพราะเป็นครั้งแรกที่ท้ังจีนและสหรัฐตกลงจะข้องเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก  เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ยุโรป                      

ที่มองว่า  การจะบรรลุข้อตกลงได้จะต้องให้จีนเข้าร่วมการหารือโดยทันที  อย่าท�าให้จีนรู ้สึกว่าถูกรุมเหมือนใน                                                 

การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก  (เอเปก)  เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ไม่สามารถ

ออกแถลงการณ์ร่วมได้เป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  ๓๐  ปีก่อน  อย่างไรก็ดี  เจ้าหน้าที่ยุโรปเผยว่าค�าหลายค�าที่มัก

ฝรั่งเศสหวั่นเกิดความรุนแรงจากแผนชุมนุมครั้งใหญ่
  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ท�าเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงว่า  รัฐบาลหว่ันเหตุความรุนแรงคร้ังใหญ่จาก

กลุ่มผู้ประท้วงที่นัดชุมนุมกันในวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ภายหลังจากการชุมนุมต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์เพื่อ

ประท้วงค่าครองชีพแพงขึ้นโดยกล่าวโทษรัฐบาลประธานาธิบดีเอมานูว์เอล  มาครง  รัฐบาลฝรั่งเศสเผชิญกระแสกดดัน                             

จากการประท้วงและความรุนแรงมาหลายสัปดาห์  จนต้องเลื่อนแผนการขึ้นภาษีเช้ือเพลิงท่ีมีก�าหนดตั้งแต่วันท่ี  ๑ 

มกราคม  ๒๕๖๒  ออกไปก่อน  และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ  นายฟรองซัวส์  เดอ  รูชี  รัฐมนตรีส่ิงแวดล้อม
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แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 จังหวัดแพร่	 พลเอก	 สกนธ์	 สัจจานิตย์	 ประธานคณะกรรมาธิการ	

และพลอากาศเอก	 อดศิกัดิ	์ กลัน่เสนาะ	 รองประธานคณะกรรมาธกิารการพลงังาน	 สภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ เข้ารบัฟัง

การสรุป	 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง					

โรงไฟฟ้าชีวมวล	 ทั้งนี้	 ประชาชนต�าบลร่องฟองและต�าบลเหมืองหม้อ

ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	 เนื่องจากกังวลผลกระทบ												

ด้านสิ่งเเวดล้อมภายในพื้นที่และที่ต้ังโรงไฟฟ้าใกล้กับสถานท่ีท่องเท่ียว

และสถานที่ส�าคัญ	 ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการและ

การก่อสร้างโครงการเเต่อย่างใด	 ซึ่งยังอยู ่ระหว่างการด�าเนินการ																	

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ																							

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ในเบื้องต้นได้ด�าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น																											

ของประชาชนออกเป็น	 ๕	 เวที	 เเต่เวทีที่	 ๕	 ในเขตพ้ืนท่ีต�าบลร่องฟองและต�าบลเหมืองหม้อไม่สามารถด�าเนินการ												

ให้แล้วเสร็จได้	 เนื่องจากประชาชนคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	 ทั้งนี้	 จะมีแผนจัดรับฟังความคิดเห็นในพื้นที	่																

ดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมอีกครั้ง

คณะกรรมาธกิารสังคม  กจิการเดก็  เยาวชน  สตร ี ผูสู้งอายุ  คนพกิารและผูด้้อยโอกาส  สภานติิบญัญัติแห่งชาติ
	 วนัที	่ ๑๒	 พฤศจกิายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมศนูย์การเรยีนรูล้านมงักร	 จงัหวดัภเูกต็	 นางสวุรรณ	ี สริเิวชชะพันธ์	

รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม	 กิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี 	 ผู ้สู งอายุ 	 คนพิการและผู ้ด ้อยโอกาส																																																							

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี	 พร้อมด้วย	 พลเอก	 วีรัณ	 ฉันทศาสตร์โกศล	

กรรมาธิการและที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี	 ลงพื้นที่

เพื่อพบปะกลุ่มผู้น�าสตรีในเขตอ�าเภอเมืองและผู้น�าท้องถิ่น	 โดยเข้าร่วม

ประชุมกับนางสาวสมใจ	 สุวรรณศุภพนา	 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต	

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพสตรีเพ่ือก้าวสู ่ระดับการตัดสินใจและการด�าเนินงานของ

เทศบาลนครภูเก็ต	 ตลอดจนรับฟังปัญหาของสตรีเครือข่ายชุมชน

เทศบาลนครภูเก็ต	 จากนั้น	 ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของชุมชน

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต



   

31 แวดวงกรรมาธิการ

   
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 พลเอก	 จีระศักดิ์																							

ชมประสพ	 กรรมาธิการ	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางบก																											

ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภานิติบัญญัติแห ่งชาติ	 ศึกษาดูงานเก่ียวกับ																																											

การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่	 โดยมี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชน	 ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่	 และการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี	 หลังจากการรับฟัง

บรรยายสรุป	 คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมกระบวนการ																

น�าเศษไม้ไผ่เหลือทิ้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	 เป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่าและเป็นการสร้างรายได้																				

ให ้กับคนในชุมชน	 และลงพื้นที่บริเวณป่าชุมชนบ้าน

สามคัคธีรรม	 ซึง่มีการปลกูป่าและสร้างฝายชะลอน�า้	 เพื่อให้

ป่ามีสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก														

ป่าชุมชน	 จากนั้น	 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ																			

การปลูกฟื ้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 โดยใช้ระบบ	 “ป่าเปียก”	 หรือ	 “ภูเขาป่า”	 ซึ่ง

เป ็นการพัฒนาฟื ้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู ้ เบื้องต้นทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการด�าเนินงาน

คณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที	่ ๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรบัรอง	 ๑-๒	 ชัน้	 ๓	 อาคารรฐัสภา	 ๒	 นายวลัลภ	 ตงัคณานรุกัษ์	

ประธานคณะกรรมาธิการสังคม	 กิจการเด็ก	 เยาวชน												

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “ปัญหาและอุปสรรคในการ

บังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการตาม

มาตรา	 ๓๕”	 โดยมี	 นายมณเฑียร	 บุญตัน	 รองประธาน

คณะกรรมาธิการ	 กล่าวรายงาน
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 คุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี	

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	 ….	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ																										

รับหนังสือจาก	 ศาสตราจารย์ศรีราชา	 วงศารยางกูร																			

อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ	 เพื่อขอส่งข้อมูล

ความคิ ด เห็ น เชิ งหลั กการต ่ อ ร ่ า งพระราชบัญญัต	ิ																											

การผังเมือง	 พ.ศ.	 ….	 คุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี							

กล่าวว่าจะรับเร่ืองดังกล่าวนี้ไว้พิจารณาต่อไป	 พร้อมท้ัง

กล่าวขอบคุณที่ได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน	์						

เพื่อให้ร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับดังกล่าวเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย  กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันท่ี	 ๑๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 พลเรือเอก	 ศิษฐวัชร	

วงษ์สุวรรณ	 ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ

ให้การรับรองนายเดวิด	 แมคคอนเนล	 (Mr.	 David	 McConnell)	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการประจ�าภาคพ้ืนตะวันออกไกล	

ส�านักงานปราบปรามยาเสพติด	 กระทรวงยุติธรรม	

สหรัฐอเมรกิา	 ในโอกาสเข้าพบปะหารอืและตอบข้อซกัถาม

ในประเด็นเกี่ ยวกับยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศไทย	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการจะน�าข้อมูลที่ได้รับมา

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดของประเทศไทยต่อไป
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสารมวลชน  สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

	 วนัที	่ ๑๙	 พฤศจกิายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชมุ	

๒๑๓-๒๑๖	 ช้ัน	 ๒	 อาคารรฐัสภา	 ๒	 พลเรอืเอก	 ทววีฒุ	ิ

พงศ์พิพัฒน์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ	

ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร ์ 	 เทคโนโลย	ี

สารสนเทศ	 และการสือ่สารมวลชน	 สภานติิบญัญัตแิห่งชาติ	

เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา	 เรื่อง	 “ถอดบทเรียน								

ถ�้าหลวง…การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมกับพิบัติภัย”	 โดยมีพลเอก	 สุวโรจน์	 ทิพย์มงคล	

เลขานุการคณะกรรมาธิการ	 กล่าวรายงาน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 พลเอก	 ดนัย	 มีชูเวท	 ประธาน	

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมด้วยนายอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	 รองประธาน													

คณะกรรมาธิการ	 รับหนังสือจาก	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 น�าโดย	 นายสมศักดิ์	 คุณเงิน	 ในฐานะประธานคณะท�างาน	

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ….	 เพ่ือมอบ															

ข้อเสนอเกี่ยวกับ	 “ร่างพระราชบัญญัติข้าว	 พ.ศ.	 ….	 ”		

โดยขอให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร	 การปลูกข้าว

และเกษตรกรรมยั่งยืน	 ในมาตรา	 ๒๒	 และมาตรา	 ๒๓	

เพ่ือให้รัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา	 องค์กร

ชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าวครบวงจรตลอดห่วงโซ่															

การผลิต	 และให้มีกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนา	 ที่เป็น

แหล่งรายได้ส�าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาและ																

ผู้ประกอบกิจการข้าวให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิต														

ที่ดีขึ้น



   

34เอกสารข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการเมือง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วนัที	่ ๒๐	 พฤศจกิายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 เทศบาลเมอืง	

โกเทมบะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 นายกล้านรงค์	 จันทิก	 ประธาน

กรรมาธิการการเมือง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วม	

ประชมุหารอืกจิกรรมการเมอืงของเมอืงโกเทมบะ	 (Gotemba)	

โดยมนีายมาซามิ	 คดัสมึาตะ	 (Masami	 Katsumata)	 และ	

นายทัดสึย่า	 ทาคิกูชิ	 (Tatsuya	 Takiguchi)	 รองนายก	

เทศมนตรีเมืองโกเทมบะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป	

หน้าที่	 อ�านาจและภารกิจของเทศบาลในการบริการสาธารณะ  

รวมทั้ง	 ความเป็นอิสระของท้องถิ่นการบริหารงบประมาณ	

และภาษี	 การจัดการการท่องเที่ยว

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันท่ี	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	 ชั้น	 ๒	 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข	 นายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคล่ือน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	 และสมุนไพรไทย	 ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข																																		

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ	 นายแพทย์ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และผู ้บริหาร																						

ของกระทรวงสาธารณสุข	 ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทาง													

การส่งเสรมิมาตรฐาน	 กฎระเบยีบและข้อบงัคับในการก�ากบั

ดูแลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น	 ตามมาตรา	 ๓	

(๓)	 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 รวมถึง	 แนวทางการก�าหนดมาตรฐาน							

และสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรซึ่งประกอบ

อาชีพตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่เหมาะสม	 ทั้งนี้	 เพื่อ

น�าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพประชาชนและผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 จังหวัดน่าน	 พลโท	 จเรศักณิ์	 อานุภาพ	 ประธานคณะกรรมาธิการ							

การคมนาคม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข้าร่วมประชุม

และศึกษาดูงานเพื่อขอรับทราบเกี่ยวกับการพัฒนา																					

การขนส่งและระบบโลจิสติกส์	 จังหวัดน่าน	 เพื่อให้เป็น

ศูนย์กลางของภาคเหนือ	 เนื่องจาก	 ปัจจุบันจังหวัดน่าน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยม	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการคมนาคม	 เช่น	 เส้นทางถนน	

การจัดระเบียบรถสาธารณะ	 และการปรับปรุงเส้นทาง											

การให้บริการรถประจ�าทาง

คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรับรอง	 ๑-๒	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 คณะกรรมาธิการ																						

การศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การส่งเสริมศาสนสัมพันธ์”	

โดยมีนายสมพร	 เทพสิทธา	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ด้านการศาสนา	 กล่าวเปิดการสัมมนา	 และร่วมอภิปราย

โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 พินิจ	 รัตนกุล	 ท่ีปรึกษา

อาวุ โสวิทยาลั ยศาสนศึกษา	 มหาวิทยาลั ยม หิดล	

ศาสตราจารย์	 ดร.	 จรญั	 มะลลูมี	 อาจารย์คณะรฐัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ศาสตราจารย์สมเกยีรติ	 วรรณศร	ี

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์	 และพลตรีหญิง	 อุษณีย	์

เกษมสันต์	 ณ	 อยุธยา
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	 วันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ณ	 กรุงทบิลิซี	

สาธารณรัฐจอร ์ เจี ย 	 นายศิ ริพล	 ยอดเมือง เจริญ																										

รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	 การเงินและ

การคลัง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และคณะ	 เข้าร่วม

ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปโดย	 Dr.	 Mirgali	 Kunayev																						

กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย	 ประจ�าเมืองอัลมาตี	 สาธารณรัฐ												

คาซัคสถาน	 โดยร่วมการประชุมทวิภาคีในประเด็นเกี่ยวกับ

การค้า	 การลงทุน	 ความสัมพันธ์และการด�าเนินงานเพื่อ

ส่งเสรมิความร่วมมือในด้านต่างๆ	 ระหว่างราชอาณาจกัรไทย

กับสาธารณรัฐคาซัคสถาน

แห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	

พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์โครงการประกวด		

“ครู	 D7Days	 ส�านกึรกัชาต	ิ ศาสน์	 กษตัรย์ิ	 เพือ่อนาคตไทย”	

เพื่อส่งเสริมให้ครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา													

ที่ มีความรู ้ความสามารถร่วมถ่ายทอดความรู ้ เกี่ยวกับ	

ประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กและ	

เยาวชน	 และเพ่ือธ�ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และ	

พระมหากษตัรย์ิ	 ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของความม่ันคงของชาติ		

ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิทัศน์

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วนัที	่ ๒	 ธนัวาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 โรงแรมวรบรุ	ี อยธุยา	 รสีอร์ท	 แอนด์	 สปา	 นางสาวจินตนนัท์	 ชญาต์ร	 ศภุมติร	

ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบ																													

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 สภานิติบัญญัติ
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คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 ราชอาณาจักรสเปน	 พลเอก	 สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การพาณิชย์	 การอุตสาหกรรม	 และการแรงงาน	 สภานิติบัญญัติ																

แห่งชาติ	 เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การค้าการลงทุนในราชอาณาจักรสเปน	 โอกาสทางการค้าการลงทุน

ของไทยในราชอาณาจักรสเปนและราชอาณาจักรสเปนในไทย																								

รวมถึงประเด็นอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมี	 นางสาวเนตรนภา	 คงศร	ี																			

อปุทตูไทยประจ�ากรงุมาดรดิ	 นางสาวตรยิาภรณ์	 บุญศริยิะ	 ผูอ้�านวยการ

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	 นาวาเอก	 บริบูรณ์	 เอมทิพ	 ผู้ช่วยทูต

ทหารเรือ	 และคณะ	 ให้การต้อนรับ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันท่ี	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 กรุงบูคาเรสต์	 สาธารณรัฐบัลแกเรีย	 พลเอก	 บุญสร้าง	 เนียมประดิษฐ	์

ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาโรมาเนียเพื่อ

ประชุมทวิภาคีร่วมกับผู้แทนรัฐสภาโรมาเนีย	 ในประเด็นเกี่ยวกับระบบ

รัฐสภาของโรมาเนีย	 กลไกการท�างานของคณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภา

โรมาเนียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

ภายในประเทศ	 โดยมี	 นายศรายุธ	 กัลยาณมิตร	 เอกอัครราชทูตไทย

ประจ�าสาธารณรัฐโรมาเนีย	 ณ	 กรุงบูคาเรสต์	 และเอกอัครราชทูต

ไทยประจ�าสาธารณรัฐบัลแกเรีย	 ให้การต้อนรับ

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 เมืองฟูกูโอกะ	 ประเทศ

ญี่ปุ ่น	 พลเอก	 สกนธ ์	 สัจจานิตย ์ 	 ประธานคณะกรรมาธิการ																										

การพลังงาน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เข ้าร ่วมประชุมหารือกับ																	

นายอฐักาญจน์	 วงศ์ชนะมาศ	 กงสลุใหญ่	 ณ	 เมืองฟกูโูอกะ	 พร้อมทัง้	

รับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านพลังงาน	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง
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	 พระราชบญัญตัคิวามมัน่คงด้านวคัซนีแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เกดิขึน้จากในปัจจบุนักลไกการบรหิารจดัการ

ด้านวัคซีนของประเทศไทยยังขาดความเป็นเอกภาพ	 ขาดความต่อเนื่องในการบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ด้านวัคซีนจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย	 การพัฒนา	 การผลิต	 การกระจาย

วัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับการใช้วัคซีนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนและสัตว์ที่เป็น

พาหะน�าโรคสู่คน	 ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและ

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 สมควรก�าหนดให้มีกลไกท่ีเป็นระบบในการส่งเสริมและ

สนับสนุนเพื่อให้มีการวิจัย	 การพัฒนา	 การผลิต	 การประกัน	 การควบคุมคุณภาพ	 การจัดหา	 และการกระจายวัคซีน

ที่เหมาะสมและเพียงพอ	 โดยมีคณะกรรมการที่ก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาต	ิ																	

มอีงค์กรและคณะกรรมการบรหิาร	 ซึง่ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดังกล่าว	 เพือ่ให้การบรหิารจดัการ

ด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ	 มีความต่อเนื่อง	 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคที่ควบคุมได้	 ด้วยวัคซีนให้อยู ่ในเขตจ�ากัด	 ให้น้อยที่สุด	 หรือหมดไปจากประเทศไทย	 อันจะน�าไปสู่การ																							

พึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ	 ตลอดจนมีการก�าหนดโทษอาญาเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพ	 จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑
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สาระส�าคัญพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 เป็นรองประธานกรรมการ	 และกรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวน	 ๑๐	 คน	 ได้แก่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ																											

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 อธิบดีกรมควบคุมโรค	 ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติ	 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 รวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวนไม่เกิน	 ๑๐	 คน													

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู ้มีความรู ้	 มีผลงานและมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์																													

ด ้านการเงินการคลัง	 ด ้านการแพทย์	 ด ้านการวิ จัยและนวัตกรรม	 ด ้านสัตวแพทย์	 ด ้านการสาธารณสุข																																												

ด้านเภสัชกรรม	 ด้านวัคซีน	 ด้านวิทยาศาสตร์	 ด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านอุตสาหกรรม	 โดยมีผู้อ�านวยการสถาบัน

วัคซีนแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ให้อ�านาจในการเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ	 ออกระเบียบเพ่ือให้การด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	

เกี่ยวกับวัคซีนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อการวิจัย	 การผลิตจ�าหน่าย	 และกระจายวัคซีนภายในประเทศหรือจ�าหน่ายวัคซีนให้

แก่องค์กรหรือประเทศต่างๆ	 ก�าหนดกรอบงบประมาณส�าหรับใช้ในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรือ

อปุสรรคอนัเกดิจากการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวคัซนีแห่งชาต	ิ เสนอแนะให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจัดท�า	 แก้ไขเพิ่มเติม	 หรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันการด�าเนินงานด้านวัคซีน	 ติดตาม	 ประเมินผล												

และรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติให	้																																				

คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตาม

ที่คณะกรรมการมอบหมาย	 แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของ																											

คณะกรรมการ	 ออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งค�าชี้แจง	 เอกสาร	 ข้อมูล	 หลักฐาน	 หรือ

วัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 ส่วนการก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรค์วามม่ันคงด้านวัคซีน	 ต้องมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม

และการสนับสนุนการวิจัย	 การพัฒนา	 การผลิต	 การประกัน	 การควบคุมคุณภาพ	 การบริหารจัดการ	 และการจัดหา

วัคซีนที่มีคุณภาพ	 รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม	 สอดคล้องกับความจ�าเป็นส�าหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน	

ควบคุม	 รักษา	 หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 และ

การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน	 ท้ังนี้การจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องค�านึงถึงการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	 ในการจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาตินั้น	 ได้จัดให้สถาบันฯมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่														

ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ	 และกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง	 ทบวง	

กรม	 และ	 ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	 มีท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร	

และกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ	์

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 และเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก�าไรวัตถุประสงค์ใน

การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคล่ือนการด�าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ	 ฝึกอบรม

เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ
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	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 มีอ�านาจหน้าท่ี	 ในการจัดท�าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน

วัคซีนแห่งชาติ	 ประสานงาน	 ติดตาม	 และประเมินผล	 เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	

จัดท�ารายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ด�าเนินการวิจัย	 พัฒนา	 และผลิต

วคัซนีให้มคีณุภาพและมีปรมิาณเพยีงพอ	 จดัให้มีทนุการวจิยัและทนุอดุหนนุ	 เพือ่ส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิการ

ดังกล่าว	 บริหารจัดการความรู้	 ข้อมูลข่าวสาร	 และจัดให้มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการด้านวัคซีนของ

ประเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ฝึกอบรม	 และจัดให้มีทุนการศึกษา	 ส�าหรับ

บุคลากรดังกล่าว	 ก่อตั้งสิทธิ	 ท�านิติกรรม	 ถือกรรมสิทธิ์	 มีสิทธิครอบครอง	 มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	 และมี

ทรัพย์สิทธิต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสถาบัน	 จัดตั้งนิติบุคคลหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นใน

กิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน	 กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์	 เพ่ือประโยชน์

ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ค่าบ�ารุง	 ค่าตอบแทน	 หรือค่าบริการในการ

ด�าเนินกิจการต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

	 ส่วนทุนและทรัพย์สินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเงิน

อุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเงินอุดหนุนจากภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือ

องค์กรอ่ืน	 รวมทั้งจากต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศ	 โดยการรับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่กระท�า

ในลักษณะที่ท�าให้สถาบันขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง	 เงินหรือทรัพย์สิน	 ที่มีผู้อุทิศให้	 ค่าธรรมเนียม																					

ค่าบ�ารุง	 ค่าตอบแทน	 ค่าบริการ	 หรือรายได้จากการด�าเนินกิจการต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและดอกผล						

ของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน	 รวมท้ังเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน	 ท่ีได้จากการด�าเนินกิจการของสถาบัน	 ทั้งนี	้					

รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	 และทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง							

การบังคับคดี	 นอกจากนี้	 ในการจัดการเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน	 ต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้

ก�าหนดไว้

	 ในการด�าเนินกิจการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 โดย

ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้	 มีผลงาน	 และมีประสบการณ์สูงเป็นที่

ประจักษ์ในด้านวัคซีน	 ด้านการบริหาร	 ด้านการสาธารณสุข	 ด้านวิทยาศาสตร์	 หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน	 มีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการด�าเนินการของสถาบัน																

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 รวมถึงก�าหนดทิศทาง	 เป้าหมาย	 และนโยบายการบริหารงาน	 และอนุมัติแผน																							

การด�าเนินงาน	 แผนการลงทุน	 แผนการเงิน	 และงบประมาณของสถาบันออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไปของ

สถาบัน	 การบริหารงานบุคคล	 การบริหารและจัดการการเงิน	 การคลัง	 การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน	 และ																				

การแต่งตั้ง	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งการสรรหา	 การแต่งตั้ง	 การประเมินผล	 และ																	

การถอดถอนผู้อ�านวยการ	 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	 แต่งต้ังท่ีปรึกษา	 และออกค�าส่ังเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้

ถ้อยค�าหรือให้ส่งค�าชี้แจง	 เอกสาร	 ข้อมูล	 หลักฐาน	 หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 ส�าหรับพระราชบัญญัตินี้เป็นการก�าหนดให้มีองค์กรซึ่งท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน

วัคซีนแห่งชาติ	 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพมีความต่อเนื่อง	 และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย	 การพัฒนา	 การผลิต	 การประกัน	 การกระจายวัคซีนท่ีมีคุณภาพและ

มีปริมาณเพียงพอส�าหรับการใช้วัคซีนเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 อันจะน�าไปสู่การพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้าน

วัคซีนของประเทศ

ที่มา  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๓๕  ตอนที่  ๙๗  ก  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
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พระราชบัญญัติปีประดิทิน  พุทธศักราช  ๒๔๘๓
	 พระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี	 ๖	 กันยายน	 ๒๔๘๓	 ในสมัย				

จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ประเทศไทยมีรอบป	ี																	

ดังเช่นนานาอารยประเทศ	 ที่เป็นสากลนิยม	 คือ	 มีรอบปีเริ่มต้นในวันที่	 ๑	 มกราคม	 สิ้นสุดวันท่ี	 ๓๑	 ธันวาคม											

ของปีเดียวกัน	

	 การตราพระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 นั้น	 รัฐบาลในสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม									

เป็นนายกรฐัมนตร	ี มคี�าสัง่ตัง้คณะกรรมการ	 ซึง่ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญในวชิาการทีเ่กีย่วกบัเร่ืองปีปฏทิิน	 ท�าการศกึษา

ค้นคว้าและจัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐบาล	 โดยมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เปล่ียนวันขึ้นปีใหม่จากวันท่ี	 ๑	 เมษายน												

เป็น	 ๑	 มกราคม	 จากนั้นจึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พ.ศ.	 ....	 โดยหลวงวิจิตรวาทการ	 รัฐมนตรี	

เป็นผู้แทนรัฐบาลแถลงเหตุผลต่อสภาผู้แทนราษฎร	 ในวันที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๔๘๓	 โดยมีเหตุผลว่า	 เพื่ออนุโลมตามปี

ประเพณีของไทยแต่โบราณที่ถือวันแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือนอ้าย	 เป็นวันขึ้นปีใหม่และให้ตรงกับที่นิยมใช้ในต่างประเทศ																					

ที่เจริญแล้ว	 ที่ประชุมรับหลักการวาระที่	 ๑	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ																																	

ปีประดิทิน	พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 มีกรรมาธิการ	 จ�านวน	 ๙	 คน	 ประกอบด้วย

	 ๑.	 พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

	 ๒.	 หลวงวิจิตรวาทการ

	 ๓.	 หม่อมเจ้าวิวัฒน์ไชย	 ไชยยันต์

	 ๔.	 นายเดือน	 บุนนาค

	 ๕.	 นายทองอินทร์	 ภูริพัฒน์

	 ๖.	 นายฟื้น	 สุพรรณสาร

	 ๗.	 นายเตียง	 ศิริขันธ์

	 ๘.	 นายชอ้อน	 อ�าพล

	 ๙.	 นายบุญเท่ง	 ทองสวัสดิ์

?

จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม หลวงวิจิตรวาทการ
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	 ต่อมาในวันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๔๘๓	 มีการพิจารณาวาระท่ี	 ๒	 และ	 ๓	 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ																				

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และได้ตราพระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 เมื่อวันที่	 ๖	 กันยายน	

๒๔๘๓	 ประกาศราชกิจจานุเบกษา	 เม่ือวันที่	 ๑๗	 กันยายน	 ๒๔๘๓	 การตราพระราชบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มี																

การเปลี่ยนแปลงปีปฏิทิน	 โดยก�าหนดให้วันที่	 ๑	 มกราคม	 ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
	 ส�าหรับวันขึ้นปีใหม่เดิมชาวไทยถือว่า	 วันแรม	 ๑	

ค�่าเดือนอ้าย	 เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคติ																

แห่งพระพทุธศาสนา	 ซึง่นบัเหมนัตฤดเูป็นการเริม่ต้นปี	 ต่อมา

ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อในคติพราหมณ์	 คือ																

ถอืเอาวันขึน้	 ๑	 ค�า่	 เดือน	 ๕	 เป็นวนัขึน้ปีใหม่	 ซึง่ตรงกบั

วันสงกรานต์อันเป็นการเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่และเป็นเช่นนั้น

ตลอดมา	 จวบจนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว	 จึงได ้มี																									

การเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่	 ๑	 เมษายน	 ทั้งน้ี

เนื่องจากทางราชการได้ใช้หลักทางสุริยคติซึ่งก็ยังสอดคล้อง

ต้องตามคติพราหมณ์ที่นับเดือน	 ๕	 หรือเดือนเมษายน								

เป็นเดือนที่เริ่มต้นเข้าศักราชใหม่

	 การประกาศใช ้พระราชบัญญัติป ีประดิ ทิน	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 ส่งผลให้	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 เหลือเพียง	

๙	 เดอืน	 เนือ่งจากได้ตดัสามเดอืนสดุท้ายของ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	

ออกท�าให ้ เดือนมกราคม	 กุมภาพันธ ์ 	 และมีนาคม													
พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 หายไป	 และ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 มี	 ๑๒	 เดือน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินสากลท่ีใช้อยู่ในต่างประเทศ										

ทั่วโลก	 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 และสิ้นสุดวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 และยังส่งผลให้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 รัฐมี																						

การจัดเก็บภาษีเพียง	 ๙	 เดือนเท่านั้น	 และนับแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 เป็นต้นมาก็จะจัดเก็บภาษี	 ๑๒	 เดือน	 รวมทั้ง																			

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	

มาตรา	 ๔	 ให้ยกเลกิบทวเิคราะห์ศัพท์ค�าว่า	 “ปีภาษ”ี	 ในมาตรา	 ๓๙	 แห่งประมวลรษัฎากร	 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน																

“ปีภาษี”	หมายความว่า	 “ปีประดิทิน”	 ซึ่งใช้แทนค�า	 “ปีปฏิทินหลวง”

	 นอกจากนี้ตามมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 ยังได้บัญญัติว่า	 “บรรดาเงิน																			

ที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปี	 ซึ่งเริ่มแต่วันที่	 ๑	 เมษายนและเป็นการจ่ายล่วงหน้านั้น	 ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีส�าหรับ

ปีพทุธศกัราช	 ๒๔๘๓	 ก่อนวนัใช้พระราชบญัญตันิี	้ ให้ถอืว่าได้จ่ายแล้วถึงสิน้เดือนมนีาคม	 ๒๔๘๔	 ส�าหรบัเดอืนต่อไป											

ทีเ่หลอืในปีพทุธศกัราช	 ๒๔๘๔	 นัน้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจ่ายให้เพยีง	 ๙	 เดอืน	 ต่อจากนัน้ให้จ่ายตามปีประดทินิ...”
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พระราชบัญญัติ
ปีประดิทิน  พุทธศักราช  ๒๔๘๓

________________

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๔๘๐)

อาทิตย์ทิพอาภา

พล.อ.พิชเยนทร  โยธิน

ตราไว้  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๘๓

เป็นปีที่  ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน

	 โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมติว่า	 สมควรเปล่ียนปีประดทิินให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและโบราณประเพณีของไทย

	 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้	 โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู ้แทนราษฎร																									

ดังต่อไปนี้

	 มาตรา		 ๑		 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓”

	 มาตรา	 ๒	 ให้ใช้พระราชบญัญัติน้ีเม่ือพ้นก�าหนดสามสิบวนั	 นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป

	 มาตรา	 ๓	 ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย	 กฎ	 และข้อบังคับอื่นๆ	 ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราช

บัญญัตินี้	 หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

	 มาตรา	 ๔	 ปีประดิทินนั้นให้มีก�าหนดระยะเวลาสิบสองเดือน	 เริ่มแต่วันท่ี	 ๑	 มกราคม	 และส้ินสุดในวันที่	

๓๑	 ธันวาคม

	 ปีซึ่งเรียกว่า	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 ให้สิ้นสุดลงวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ที่จะถึงนี้	 และปีซ่ึงเรียกว่า																																					

ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ให้เริ่มแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ต่อไป

	 มาตรา	 ๕	 การก�าหนดปีประดิทินตามความในมาตรา	 ๔	 ไม่กระทบกระเทือนถึงอายุบุคคลหรือถึงระยะ

เวลาซึ่งได้ก�าหนดไว้หรือต้องค�านวณตามกฎหมายหรือนิติกรรมซึ่งได้ประกาศใช้หรือได้กระท�าขึ้นก่อนวันใช้พระราช

บัญญัตินี้
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	 มาตรา	 ๖	 บรรดาเงินที่ทางราชการต้องจ่ายเป็นรายปี	 ซึ่งเริ่มแต่วันท่ี	 ๑	 เมษายน	 และเป็นการจ่าย																	

ล่วงหน้านั้น	 ถ้าได้จ่ายไปแล้วเต็มปีส�าหรับปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้	 ให้ถือว่าได้จ่ายแล้ว													

ถึงสิ้นเดือนมีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 ส�าหรับเดือนต่อไปท่ีเหลือในปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 นั้น	 ให้พนักงาน																									

เจ้าหน้าที่จ่ายให้เพียง	 ๙	 เดือน	 ต่อจากนั้นให้จ่ายตามปีประดิทิน

	 ในกรณีที่มิใช่เป็นการจ่ายล่วงหน้าหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เต็มปี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค�านวณเงินจ่ายให้

ส�าหรับปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 เพียงเก้าเดือน	 และให้ถือว่าเป็นการเสร็จส้ินกันส�าหรับปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 การจ่าย

คราวต่อไปให้ค�านวณจ่ายตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 และให้จ่ายตามปีประดิทิน

	 มาตรา	 ๗	 บรรดาเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด	 ๆ	 ท่ีมีก�าหนดต้องเสียเป็นรายปี	 ซึ่งเริ่มแต่วันที่	 ๑	

เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 นั้น	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเต็มจ�านวนสิบสองเดือน

	 ส่วนเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียส�าหรับปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 นั้น	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที	่														

เรียกเก็บเพียงสามในสี่ส่วนของจ�านวนทั้งปี

	 มาตรา	 ๘	 การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใดๆ	 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๗	 ให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น

	 มาตรา	 ๙	 ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

										พิบูลสงคราม

									นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ	 :-	 พระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 นี้	 มีหลักการก�าหนดปีประดิทินใหม่มีระยะเวลา																	

สิบสองเดือน	 เริ่มแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 และส้ินสุดในวันท่ี	 ๓๑	 ธันวาคม	 ท้ังนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย																															

และจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณ

ข้อมูล	 :-	ราชกิจจานุเบกษา	 “พระราชบัญญัติปีประดิทิน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๓”	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 	

	 	 	 ๒๕๖๑	 จาก	 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/A/419.PDF

	 สถานวิีทยกุระจายเสยีงรฐัสภาและส�านกัวิชาการ	 ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร.	 ร้อยเรือ่ง...เมอืงไทย.																				

	 	 	 “การเปลี่ยนปฏิทินของประเทศไทย”	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑

	 	 	 จาก	 http://library2.	parliament.go.th/giventake/royrueng.html

	 ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	 “ประวัติวันปีใหม่ของไทย”	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑

	 	 	 จาก	 http://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest003.pdf
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 พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ               

ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (Asian  Parliamentary  Assembly  :  APA)  พร้อมด้วยข้าราชการส�านักองค์การรัฐสภาระหว่าง 

ประเทศ  ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ 

สมัชชารัฐสภาเอเชีย  (the  APA  Standing  Committee  on  Political  Affairs)  และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษ 

ว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  (the  APA  Special  Committee  for  Creation  of  Asian  Parliament  :  SCCAP)  

ระหว่างวันที่  ๒๗  ตุลาคม  -  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  เมืองกวาดาร์  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  และการประชุมคณะ

กรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  จัดขึ้น  ณ  โรงแรม  Pearl  Continental  ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐  

ตลุาคม  ๒๕๖๑  โดยวฒุสิภาสาธารณรฐัอิสลามปากสีถานเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ  มรีฐัสภาประเทศสมาชกิของ  APA 

เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น  ๒๑  ประเทศ  จากประเทศสมาชิกท้ังหมด  ๔๒  ประเทศ  ประกอบด้วย  บาห์เรน  ภูฏาน 

กัมพูชา  จีน  อินโดนีเซีย  อิหร่าน  จอร์แดน  ลาว  เลบานอน  โอมาน  เนปาล  ปากีสถาน  ปาเลสไตน์  กาตาร์ ซามัว 

ซาอุดีอาระเบีย  ศรีลังกา  ซีเรีย  ไทย  ติมอร์-เลสเต  และตุรกี

เรื่องน่ารู้

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย

ระหว่างวันที่  ๒๗  ตุลาคม  –  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
ณ  เมืองกวาดาร์  (Gwadar)  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
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พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชียและ

การประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  ณ  โรงแรม  Pearl  Continental 

เมืองกวาดาร์  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 การประชุมครั้งนี้ได้ด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

พิธีเปิดการประชุม

 พิธเีปิดการประชมุจดัขึน้ในช่วงเช้าของวนัจนัทร์ที ่ ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม  Pearl  Continental 

โดย  นาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  และประธานวุฒิสภา

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม              

การประชมุทกุคนอย่างเป็นทางการ  ซึง่ในพธีิเปิดการประชมุมีบคุคลส�าคญัต่าง  ๆ  เข้าร่วม  ประกอบด้วย  นาย  Amjed 

Pervez  Malik  เลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ดร.  Mohammad  Reza  Majidi  เลขาธิการสมัชชา- 

รัฐสภาเอเชีย  นาง  Asmun  Erdogan  สมาชิกรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี  ผู้แทนประธาน  

สมัชชาใหญ่สมชัชารฐัสภาเอเชยี  นาย  Mushahidullah  Khan  ผูแ้ทนผูน้�าพรรคฝ่ายค้านรฐัสภาสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  

นาย  Syed  Shibli  Faraz  หวัหน้าคณะผูแ้ทนวฒุสิภาสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  ใน  APA  นาย  Martin  Chungong 

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา  และนาย  Amanullah  Khan  Yasinzai  ผู้ว่าการรัฐบาโลจีสถาน
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พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

นาย  Amjed  Pervez  Malik  เลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 นาย  Amjed  Pervez  Malik  เลขาธกิารวฒุสิภาสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  กล่าวว่า  ความร่วมมอื      

ด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ  ความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตย  สันติภาพ  และความเจริญรุ่งเรืองเป็นเป้าหมายร่วมกัน

ระหว่างวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกับสมัชชารัฐสภาเอเชีย  และสหภาพรัฐสภา  สถาบันด้านรัฐสภามีความ

ส�าคัญต่อประชาชนในด้านพัฒนาสังคม–เศรษฐกิจ  และท�าให้ประชาชนก้าวข้ามอุปสรรคต่าง  ๆ  การที่จัดประชุม

สมัชชารัฐสภาเอเชียข้ึนที่เมืองกวาดาร์  จะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างรัฐสภากับฝ่ายบริหารของ

รัฐบาจีโลสถานกับเมืองกวาดาร์  การสนับสนุนเมืองกวาดาร์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และการค้าภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับมิตรประเทศและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ             

ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น  ๆ  นอกจากนี้  เพื่อเป็นการกระตุ้นและอ�านวยความสะดวกในการพัฒนาภายใน

ภูมิภาคและท้องถิ่น  และสร้างความเข้มแข็งให้ทวีปเอเชียในกิจการระหว่างประเทศในศตวรรษที่  ๒๑
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 ดร.  Mohammad  Reza  Majidi  เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย  ได้กล่าวขอบคุณวุฒิสภาสาธารณรัฐ 

อิสลามปากีสถานท่ีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย  ณ  เมืองกวาดาร์  และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 

และหวังว่า  การประชุมทั้ง  ๒  รายการ  (การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA  และการประชุม              

คณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย)  จะบรรลุตามวัตถุประสงค์

ดร.  Mohammad  Reza  Majidi  เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย

กล่าวรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินการของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 ดร.  Asmun  Erdogan  สมาชิกรัฐสภา  และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี  ผู ้แทน 

ประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย  กล่าวว่า  สาธารณรัฐตุรกีในฐานะประธานสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชียพร้อมที ่            

จะให้การสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในทุกการประชุม  รวมท้ังการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ 

APA  สาธารณรัฐตุรกียึดมั่นหลักการแห่งอ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและด�าเนินการตามความมุ่งหวังของชนชาติ 

และในศตวรรษที่  ๒๑  โลกปัจจุบัน  โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่           

ดังนั้น  ประเทศต่าง  ๆ  จะต้องร่วมมือกันในการจัดการกับความเสี่ยงและภัยคุกคามเหล่านั้น  เพื่อการพัฒนาและ 

ความเจริญรุ่งเรือง  ด้วยเหตุนี้  มิติการด�าเนินงานด้านรัฐสภา  กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ  องค์กรด้าน

นิติบัญญัติ  และองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศจึงเป็นกลไกส�าคัญในการจัดการกับส่ิงท้าทายเหล่านั้น  รัฐสภาสาธารณรัฐ

ตุรกีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียจะเป็นเวทีส�าหรับการแสวงหา  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา               

ในมิติของรัฐสภา  และการประชุมดังกล่าวจะบรรลุผลส�าเร็จ

 นาย  Mushahidullah  Khan  สมาชิกวุฒิสภา  ผู้แทนผู้น�าพรรคฝ่ายค้านรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลาม 

ปากีสถาน  กล่าวว่า  การบรรลุวัตถุประสงค์  การประสานความร่วมมือ  และการรวมกลุ่มสังคม–เศรษฐกิจ  ความมั่นคง 

และการพัฒนาที่ย่ังยืนจะด�าเนินไปข้างหน้าไม่ได้  หากไม่ได้รับการผลักดัน  ดังนั้น  การเสริมสร้างความร่วมมือและ                 

การเจรจาร่วมกันจะเป็นแนวทางในการผลักดันให้การด�าเนินงานก้าวข้ามอุปสรรคต่าง  ๆ  ด้วยเหตุนี้  การประชุม
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สมัชชารัฐสภาเอเชียจึงเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนความหวังใหม่ในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย  โดยเฉพาะภูมิภาค

ก�าลังพัฒนา  และเมืองกวาดาร์จะเป็นประตูสู่ความมั่งคั่งในภูมิภาคนี้

 นาย  Syed  Shibli  Faraz  สมาชกิวฒุสิภา  หวัหน้าคณะผู้แทนวฒุสิภาสาธารณรฐัอิสลามปากสีถาน 

ใน  APA  กล่าวว่า  วุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานให้ความส�าคัญในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย ์

ในเขตพ้ืนที่ด้อยการพัฒนา  ด้วยเหตุนี้  รัฐบาโลจีสถานและเมืองกวาดาร์จึงมีความส�าคัญในการพัฒนาอย่างยิ่ง                 

เพราะการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ  และโครงสร้างพื้นฐานจะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน  และการที่จะบรรลุ

ความมุ่งหวังได้นั้นจะต้องอาศัยประชาชนภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา  การรวมกลุ่มของผู้น�าด้าน

นิติบัญญัติจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี

 นาย  Martin  Chungong  เลขาธิการสหภาพรัฐสภา  กล่าวว่า  สมัชชารัฐสภาเอเชียให้ความส�าคัญ 

ด้านสันติภาพและความมั่นคงซึ่งสหภาพรัฐสภาก็ให้ความส�าคัญและสนับสนุน  ส่งเสริมในระดับโลก  การประชุมสมัชชา

รฐัสภาเอเชยีจะสร้างและพฒันาความเข้าใจและเป็นการด�าเนนิการร่วมกนัท่ีจะสนบัสนนุสันตภิาพและความมัน่คงของโลก

นาย  Martin  Chungong  เลขาธิการสหภาพรัฐสภา

กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 นาย  Amanullah  Khan  Yasinzai  ผู้ว่าการรัฐบาโลจีสถาน  กล่าวว่า  การพัฒนาเมืองกวาดาร์ใน              

รัฐบาโลจีสถานเป็นความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  และท่าเรือกวาดาร์จะ

มีบทบาทส�าคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียในอนาคต  เมืองกวาดาร์จะสร้างโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจ

โลกส�าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  และภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลก  และความมั่งคงระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  ทั้งนี้  ขอขอบคุณประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ที่เปิดโอกาสให้รัฐบาโลจีสถานได้ต้อนรับผู้แทนจากประเทศเอเชียในการเข้าร่วมการประชุมฯ
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 นาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  และ 

ประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการ  และได้กล่าวว่า 

การประชุมของสมัชชารัฐสภาเอเชียซึ่งจัดขึ้น  ณ  เมืองกวาดาร์  อันเป็นท่าเรือท่ีส�าคัญส�าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ

และเป็นเส้นทางของการค้าน�้ามัน  ทั้งนี้  เป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาเมืองกวาดาร์คือการพัฒนาเมืองกวาดาร์ให้เป็น

ศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง  ๆ  ในภูมิภาคเอเชียในอนาคต  และ

ได้กล่าวย�้าว่า  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจะเป็นสะพานเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างภูมิภาคเอเชีย  ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา  และยุโรป  เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและเวลา

 นาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ประเด็นของการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง 

“ความเป็นผู้น�าทางด้านรัฐสภาในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา”  เป็นสิ่งท้าทายและโอกาสส�าหรับรัฐสภา

ภูมิภาคเอเชียในการจัดการกับประเด็นด้านสันติภาพ  ความมั่นคง  การพัฒนา  ส่ิงแวดล้อม  พลังงาน  การค้า  สุขภาพ

และการศึกษา  การให้บริการ  สิทธิมนุษยชน  และความขัดแย้งในภูมิภาค  และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเชื่อมั่นว่า 

การเจรจาสันติภาพซึ่งมีมาอย่างยาวนานจะบรรลุผลส�าเร็จได้เพราะความร่วมมือของผู้น�า  สมาชิกรัฐสภา  และผู้แทน

จากภาคเอกชน 

นาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

และประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑
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พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนในโอกาส

การเข้าร่วมการประชุมฯ  วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย

 การประชมุคณะกรรมาธกิารพเิศษว่าด้วยการก่อตัง้รฐัสภาเอเชยี  (the  APA  Special  Committee  for 

Creation  of  Asian  Parliament  :  SCCAP)  จัดขึ้นในวันจันทร์ท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๓๐  -  ๑๖.๓๐ 

นาฬิกา  (ตามเวลาท้องถิ่น  ณ  เมืองกวาดาร์)  ซึ่งนาย  Syed  Shibli  Faraz  หัวหน้าคณะผู้แทนวุฒิสภาสาธารณรัฐ 

อสิลามปากสีถานใน  APA  ได้รบัมอบหมายจากนาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธบิดสีาธารณรฐั

อิสลามปากีสถาน  และประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ท�าหน้าที่ประธานการประชุมฯ  โดยพลเอก 

นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

  หลังจากพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการได้เสร็จสิ้น  ผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายภาพร่วมกันอันเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
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  ภายหลังจากที่ประชุมฯ  ได้รับรองระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ดร.  Ali  Khorram  รองเลขาธิการ 

สมัชชารัฐสภาเอเชีย  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ส�านักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชียได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับ 

การก่อตั้งรัฐสภาเอเชียภายใต้เอกสาร  “the  Foundations  of  Asian  Parliament”  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐาน  จากข้อ 

พิจารณาของรัฐสภาสมาชิกของ  APA  การก่อตั้งรัฐสภาเอเชียเป็นส่ิงท้าทายและเป็นเป้าหมายระยะยาว  ดังนั้นจะต้อง 

มีการอภิปรายและการประชุมหารือเพื่อก�าหนดรูปแบบและแนวทางการด�าเนินการร่วมกันว่า  รัฐสภาเอเชียควรจะเป็นไป

ในรูปแบบใด  ควรมีบทบัญญัติหรือข้อบังคับทางด้านกฎหมายส�าหรับรัฐสภาสมาชิกของ  APA  หรือไม่  รัฐสภาสมาชิก 

ของ  APA  พร้อมที่จะก�าหนดให้รัฐสภาเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในอ�านาจอธิปไตยหรือไม่

บรรยากาศของการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑
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 ดร.  Ali  Khorram  รองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย  ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ในช่วงเริ่มต้น  รัฐสภา 

สมาชิกของ  APA  ควรร่วมกันจัดท�างบประมาณส�าหรับสมัชชารัฐสภาเอเชีย  และบริหารจัดการในแนวทางที่ดีที่สุด 

ส�าหรับอนาคตของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  อย่างไรก็ตาม  รัฐสภาสมาชิกของ  APA  มีความกังวลเก่ียวกับรูปแบบ                     

การจ่ายเงินอุดหนุนสมาชิกภาพของ  APA  ด้วยเหตุนี้  จึงได้ขอให้มีการจัดท�าแผนงบประมาณของ  APA  ทั้งนี ้                      

ดร.  Ali  Khorram  พยายามชี้ให้เห็นว่า  การก่อตั้งรัฐสภาเอเชียเป็นเป้าหมายสูงสุดของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  และขอ        

ขอบคุณวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว

 นาย  Syed  Shibli  Faraz  ประธานการประชุมฯ  ได้ขอให้ท่ีประชุมฯ  ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบ

และแนวทางการด�าเนินการก่อต้ังรัฐสภาเอเชีย  โดยให้พิจารณาจากรูปแบบของคณะมนตรียุโรปท่ีมีต่อสหภาพอาหรับ 

สหภาพยุโรป  และอื่น  ๆ  เป็นต้น

 ท่ีประชุมฯ  ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการย่อยภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานเลขาธิการ

สมัชชารัฐสภาเอเชีย  และเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลในคณะท�างานในคณะกรรมาธิการย่อยดังกล่าว

 ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแนวทางการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  และอนาคตของรัฐสภาเอเชีย  ท้ังนี้  มีผู้แทน

รัฐสภาจากประเทศต่าง  ๆ  อาทิ  ปากีสถาน  ลาว  เนปาล  จีน  และกัมพูชา  ได้อภิปรายในหลากหลายความคิด               

โดยส่วนใหญ่เห็นว่า  แนวทางหรือรูปแบบการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียยังไม่มีความชัดเจน  อีกท้ังยังมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเมืองและงบประมาณ  ดังนั้น  ที่ประชุมฯ  จึงเสนอให้มีการทบทวนรูปแบบการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  และศึกษา

ประเด็นที่เห็นว่า  ทุกฝ่ายยอมรับได้  รวมทั้งให้มีการหารือกับฝ่ายรัฐบาลก่อน  และให้จัดท�าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแจ้ง  APA  จากนั้น  คณะกรรมาธิการพิเศษฯ  จะได้นัดประชุม 

เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางที่ดีที่สุดและเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย 

 ท่ีประชุมฯ  ได้พิจารณาร่างข้อมติ  เรื่อง  “การมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย”  (Towards  an  Asian  Parliament) 

ทั้งนี้  ผู ้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานขอแก้ไขข้อความในร่างข้อมติดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม  ที่ประชุมฯ                 

เห็นร่วมกันว่า  ร่างข้อมติดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA

 

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  (the  APA  Standing  Commit

tee  on  Political  Affairs)  จัดขึ้นในวันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๓๐  นาฬิกา  (ตามเวลา

ท้องถิ่น  ณ  เมืองกวาดาร์)  ซึ่งที่ประชุมฯ  ได้แต่งตั้งนาย  Syed  Shibli  Faraz  หัวหน้าคณะผู้แทนวุฒิสภาสาธารณรัฐ

อสิลามปากสีถานใน  APA  ท�าหน้าทีป่ระธานการประชมุฯ  พลเอก  นพิทัธ์  ทองเลก็  สมาชกิสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 

เป็นรองประธานการประชุมฯ  และนาย  Chhit  Kim  Yeat  หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา            

เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมฯ

  ภายหลังจากท่ีประชุมได้รับรองระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ดร.  Ali  Khorram  รองเลขาธิการสมัชชา 

รฐัสภาเอเชีย  ได้ยกประเด็นเกีย่วกบัข้อเสนอแนะจากทีป่ระชมุ  SCCAP  ทัง้นี ้ ส�านกังานเลขาธกิารสมชัชารฐัสภาเอเชีย 

จะแจ้งเรือ่งให้รฐัสภาสมาชกิของ  APA  ให้พจิารณาเกีย่วกบัการจดัตัง้คณะท�างานในการก่อตัง้รัฐสภาเอเชยี  โดยส�านกังาน     

เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชียจะประสานงานและด�าเนินการร่วมกันกับประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ 

APA
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 ดร.  Ali  Khorram  รองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย  ได้ขอให้ท่ีประชุมฯ  พิจารณาร่างข้อมต ิ       

จ�านวน  ๘  ฉบับ  ประกอบด้วย 

  ๑.  ร่างข้อมติว่าด้วย  “การมุ่งสูร่ฐัสภาเอเชีย”  (Draft  Resolution  on  “Towards  an  Asian  Parliament”)

  ๒. ร่างข้อมติว่าด้วย  “หลักนิติธรรมและการเสริมอ�านาจด้านตุลาการ”  (Draft  Resolution  on  Rule  of 

“Law  and  Judicial  Empowerment”)

  ๓. ร่างข้อมตว่ิาด้วย  “แนวปฏบิตัทิางรฐัสภาท่ีด”ี  (Draft  Resolution  on  “Good  Parliamentary  Practices”)

  ๔. ร่างข้อมติว่าด้วย  “การยืนยันสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์ของรัฐสภาเอเชีย”  (Draft  Resolution  on       

“Asian  Parliaments’  Unwavering  Support  for  the  Palestinian  People”)

  ๕. ร่างข้อมติว่าด้วย  “การสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง

กัน”  (Draft  Resolution  on  “Building  Prosperity  in  Asia  Through  Friendship  and  Cooperation”)

  ๖. ร่างข้อมติว่าด้วย  “ความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชียเพื่อความรุ่งเรืองในเอเชีย”  (Draft       

Resolution  on  “Asian  Parliaments  and  Governments  Together  for  Prosperity  in  Asia”)

  ๗. ร่างข้อมติว่าด้วย  “ธรรมาภิบาล”  (Draft  Resolution  on  “Good  Governance”)

  ๘. ร่างข้อมติว่าด้วย  “ประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา”  (Draft  Resolution  on  “Good  Governance”)

พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

  สาระส�าคัญของร่างข้อมติสรุปได้ดังนี้

 ๑. ร่างข้อมติว่าด้วย  “การมุ่งสู ่รัฐสภาเอเชีย”  (Draft  Resolution  on  “Towards  an  Asian 

Parliament”)

  สาระส�าคัญ  สนับสนุนการก่อตั้งรัฐสภาแห่งเอเชียตามปฏิญญาลาฮอร์  ซึ่งรับรองโดยที่ประชุม 

สมัชชาใหญ่สมชัชารฐัสภาเอเชยี  เมือ่วนัที ่ ๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๗  และในปี  ๒๕๕๙  ซึง่ให้จดัตัง้คณะกรรมาธกิารพเิศษ 

ว่าด้วยการก่อต้ังรฐัสภาเอเชยี  (Special  Committee  on  Creation  of  the  Asian  Parliament  :  SCCAP)  เพือ่หารอื 
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ร่วมกับรัฐสภาสมาชิกของ  APA  ในการจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานส�าหรับรัฐสภาเอเชีย  ซึ่งจะสะท้อนถึงวิวัฒนาการ 

ของศตวรรษแห่งเอเชีย  และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือผ่านการหารือร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกต่อประเด็นปัญหา 

ทั่วไป  อาทิ  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  การบรรเทาความยากจน  การค้าและความเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่างกัน

  แนวความคิดเกี่ยวกับการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย

    วุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  โดยวุฒิสภาสาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถานมีความเห็นว่า  ประเทศในเอเชียจ�าเป็นต้องมีความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก  

รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียในเวทีระหว่างประเทศ  ซึ่งปัจจุบัน  ความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย 

ภายใต้กรอบ  APA  ยงัไม่เพยีงพอต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ดงักล่าว  เนือ่งจากข้อเสนอแนะและข้อมตขิอง  APA  ไม่มผีล 

ผูกมัดทางกฎหมาย  ท�าให้ประเทศสมาชิกมักไม่ปฏิบัติตาม  ดังนั้น  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจึงหวังว่า  การจัดตั้ง 

รัฐสภาเอเชียจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคเอเชีย  และผลักดันให้เอเชีย 

เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทน�าในประชาคมโลก

 ๒. ร่างข้อมติว่าด้วย  “หลักนิติธรรมและการเสริมอ�านาจด้านตุลาการ”  (Draft  Resolution  on              

Rule  of  “Law  and  Judicial  Empowerment”)

  สาระส�าคัญ  สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนอันจะน�าไปสู ่

ความมีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง  และยอมรับความส�าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา          

ที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการสร้างสันติภาพเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและครบถ้วน  ดังนั้น  จึงเรียกร้องให้รัฐสภาสมาชิกของ  APA  

ในการสร้างความเช่ือม่ันถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มข้ึนของสตรี  เยาวชน  และบุคคลจากชนกลุ่มน้อย  ผู้เป็นเจ้าของทาง 

ชาติพันธุ์  ศาสนา  และภาษา  ต่อกระบวนการทางการเมืองของประเทศ

 ๓. ร่างข้อมติว่าด้วย  “แนวปฏิบัติทางรัฐสภาที่ดี”  (Draft  Resolution  on  “Good  Parliamentary 

Practices”)

  สาระส�าคัญ  สนับสนุนหลักนิติธรรมซึ่งเห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน  และ

ความเคารพและการส่งเสรมิหลกันติิธรรมและความยตุธิรรมเป็นหลกัชีน้�าส�าหรบัทกุประเทศ  ด้วยเหตนุี ้ ทกุคน  ทุกสถาบนั  

และทุกองค์กร  ทั้งสาธารณะและเอกชน  มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน  และได้รับการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด  ๆ  ดังนั้น  จึงสนับสนุนให้ทุกประเทศจัดการกับความขัดแย้งระหว่าง 

ประเทศโดยสันติวิธี  รวมถึงการเจรจา  การอภิปราย  การไกล่เกลี่ย  การประนีประนอม  การใช้อนุญาโตตุลาการ             

และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ  รวมท้ังสนับสนุนรัฐสภาสมาชิกให้รับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย 

มนุษยชนระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของผู้เคราะห์ร้ายจากความขัดแย้ง           

ทางทหาร  โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมและการพัฒนากลไกการควบคุมดูแล  การส่งเสริมระบบยุติธรรมซึ่ง      

รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและมิใช่ทางกฎหมายทุกรูปแบบ  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ  ความยุติธรรม  การเยียวยา           

ผู้เคราะห์ร้าย  การประนีประนอม  และสร้างการตรวจสอบที่อิสระ

 ๔.  ร่างข้อมตว่ิาด้วย  “การยนืยนัสนบัสนุนประชาชนปาเลสไตน์ของรฐัสภาเอเชีย”  (Draft  Resolution 

on  “Asian  Parliaments’  Unwavering  Support  for  the  Palestinian  People”)

  สาระส�าคัญ  สนบัสนนุรฐัสภาให้แสดงถงึความเป็นตวัแทน  มคีวามโปร่งใส  เข้าถงึได้มคีวามรบัผดิชอบ 

อย่างแท้จริง  และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเรียกร้องรัฐสภาสมาชิกของ  APA  ให้ใช้มาตรการเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นของประชาชนในการยึดหลักจรรยาบรรณของสมาชิกรัฐสภา  รวมทั้งยึดหลักจริยธรรมที่สามารถบังคับใช้ได้

และความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการระดมทุนของพรรคการเมือง  สนับสนุนการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพใน

เวทีระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ  การสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะในการก�าหนด
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นโยบายระหว่างประเทศ  และให้ค�าแนะน�าต่อรัฐบาลถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ  รวมทั้ง       

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผ่านการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพ  กระตุ้นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยผ่าน                  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติดีที่สุดทางรัฐสภา  และให้การสนับสนุนทางเทคนิคและทางด้านอ่ืนที่ต้องการ       

เพื่อเอื้อต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 ๕. ร่างข้อมติว่าด้วย  “การสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการมิตรภาพและความร่วมมือ

ระหว่างกนั”  (Draft  Resolution  on  “Building  Prosperity  in  Asia  Through  Friendship  and  Cooperation”)  

 สาระส�าคัญ  APA  มีความเชื่อมั่นว่า  ความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกทางประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร ์

วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และอารยธรรมจะสร้างความสามัคคีของชาวเอเชียไว้ด้วยกัน  นอกจากนี้  เห็นว่า 

มิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  รัฐสภา  และประเทศต่าง  ๆ  ในเอเชียมีความส�าคัญอย่างยิ่ง  ดังนั้น            

จะต้องสร้างความเข้มแข็งโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาล  รัฐสภา  และระหว่างประเทศ      

พร้อมกันนี้  ให้คัดค้านสงครามและความรุนแรงท่ีแพร่ขยายอยู่ในปัจจุบันในเอเชียตะวันตกซึ่งบั่นทอนสันติภาพและ        

ความมั่นคง  รวมท้ังการสังหารผู้คนจ�านวนมากและการไม่แยกแยะผู้บริสุทธิ์  ด้วยเหตุนี้  จึงมีความเห็นว่า  การทูตทาง

ด้านรัฐสภา  หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือใน

เอเชีย  เจตนารมณ์และความส�าคัญของปฏิญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรในเอเชีย  การขยายความสัมพันธ์           

รวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  การทูตวิทยาศาสตร์  และการค้าระหว่างประเทศในเอเชีย  และการสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างรัฐสภาและประเทศในเอเชียตามเป้าหมายของปฏิญญา  การสนับสนุนให้รัฐบาลในเอเชียด�าเนินการทางการทูต

เพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองและใช้ทุกวิถีทางและวิธีการที่สามารถท�าได้เพื่อหลีกเลี่ยงและบรรเทาความขัดแย้ง           

ซึ่งบั่นทอนหลักมิตรภาพ  และความร่วมมือในเอเชียจะเป็นแนวทางในการสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการ

มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน 

 ๖. ร่างข้อมติว่าด้วย  “ความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชียเพื่อความรุ่งเรืองในเอเชีย”                  

(Draft  Resolution  on  “Asian  Parliaments  and  Governments  Together  for  Prosperity  in  Asia”)

  สาระส�าคัญ  APA  ได้ตระหนักร่วมกันถึงความจ�าเป็นในการประสานงานและความร่วมมืออย่าง        

ใกล้ชิดระหว่าง  APA  และรัฐบาลของรัฐสภาสมาชิกของ  APA  และได้กระตุ้นให้รัฐสภาสมาชิกของ  APA  พิจารณา             

ให้การรับรองและรับเอากฎหมายร่วมกันในประเด็นท่ีสนใจร่วมกันระหว่าง  APA  และรัฐบาลในเอเชียไปปรับใช้  ดังนั้น         

เพื่อให้ความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชียเพ่ือความรุ่งเรืองในเอเชียมีประสิทธิภาพ  รัฐสภาสมาชิกของ  APA 

ทุกประเทศควรแจ้งฝ่ายรัฐบาลให้ทราบถึงกิจกรรม  และการบรรลุผลส�าเร็จของ  APA  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรรัฐสภา 

ระหว่างประเทศท่ีใหญ่ที่สุดในเอเชีย  และรายงานให้ส�านักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชียทราบเพื่อแจ้งเวียนต่อไป 

รวมทั้งให้รัฐสภาสมาชิกสอบถามความคิดเห็นของรัฐบาลต่อประเด็นการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย  และให้ข้อคิดเห็นและ               

ข้อวิเคราะห์ต่อประเด็นการพิจารณาของ  APA  พร้อมกันนี้  เสนอให้มีการแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติท่ีดีและการเรียนรู ้

ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกรัฐสภา  และเสนอให้เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย  ขยายขอบเขตของการติดต่อสื่อสาร      

กับองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ  และองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ  ซึ่งท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีอยู่ในระเบียบ     

วาระของ  APA  เพื่อเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นและร่วมมือกันเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล 

ในเอเชีย

 ๗. ร่างข้อมติว่าด้วย  “ธรรมาภิบาล”  (Draft  Resolution  on  “Good  Governance”)

  สาระส�าคัญ  สนบัสนนุหลกัการและวัตถปุระสงค์ซึง่ปรากฏอยูใ่นกฎบตัร  APA  และข้อมตทิีเ่กีย่วข้อง 

ของ  APA  ส�าหรับการใช้การเมืองและการทูตทางรัฐสภา  เพื่อแก้ไขความขัดแย้งภายในและต่างประเทศแทนการใช ้
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ความรุนแรงและการใช้ก�าลังทางการทหาร  นอกจากนี้  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของรัฐสภาสมาชิกของ  APA  ใน              

การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกตามพื้นฐานของหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

และกระตุ้นสมาชิกของ  APA  ทกุประเทศให้สนบัสนนุและปฏบิตัต่ิอรฐัปาเลสไตน์ในฐานะสมาชกิสามญัของสหประชาชาต ิ

พร้อมกันนี้  มีความกังวลต่อการไม่ปฏิบัติตามค�ามั่นของอิสราเอลในการปฏิบัติตามข้อมติและข้อเสนอแนะของ                       

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  สหภาพรัฐสภา 

และสมัชชารัฐสภาเอเชียที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์  ดังนั้น 

APA  เห็นว่า  ประชาคมระหว่างประเทศควรสนับสนุนให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อมติและข้อเสนอแนะของคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  และสมัชชารัฐสภาเอเชีย          

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสถานการณ์ในปาเลสไตน์  สนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่อิสระโดยมีนครอัลกุดซ์  อัลชารีฟ 

(เยรซูาเลม็ตะวนัออก)  เป็นเมืองหลวง  นอกจากนี ้ APA  ประณามถงึมาตรการปกครองของอสิราเอลในดนิแดนปาเลสไตน์

ที่ถูกยึดครองอย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นบ่อนท�าลายความสงบสุขในภูมิภาค  และน�าไปสู ่ผลกระทบอย่างรุนแรงด้าน

มนุษยธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และท�าลายความพยายามของนานาประเทศในการบรรลุสันติภาพ

อย่างยั่งยืนในภูมิภาค

 ๘. ร่างข้อมตว่ิาด้วย  “ประชาธิปไตยเพ่ือการพฒันา”  (Draft  Resolution  on  “Good  Governance”)

  สาระส�าคัญ  APA  ต้องการย�้าเน้นว่า  ประชาธิปไตย  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หลักนิติธรรมและ 

ความยุติธรรมเป็นหลักการสากล  มีความเชื่อมโยงต่อกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ประชาธิปไตยเป็นหลักการ  ท่ีเป็น

สากลและไม่สามารถแยกออกจากกันได้  และเป็นหลักการในการปกครอง  การสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์

การขจัดความยากจน  และการสร้างสังคมให้มีความสงบสุข  นอกจากนี้  ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม       

ของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตย  และกิจกรรมการด�าเนินการอื่น  ๆ  ในทุกระดับ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย            

การพัฒนาอย่างทั่วถึง  ดังนั้น  จึงได้เรียกร้องให้ลดข้อบกพร่องทางประชาธิปไตย  โดยด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้

เกิดความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงในกระบวนการตัดสินใจ  ตลอดจนให้เกิดความเสมอภาค  ในทุกด้านของชีวิต     

รวมทัง้เพือ่ท�าให้มัน่ใจในกระบวนการประชาธิปไตยท่ีตอบสนองความเสมอภาคทางเพศ  ซึง่ได้ก�าหนดบทบาทการมีส่วนร่วม

และมุมมองการด�าเนินงานของสตรีร่วมอยู่ด้วย  ด้วยเหตุนี้  ประเทศสมาชิกของ  APA  จึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ท�า  

ให้มั่นใจได้ว่า  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะท�าให้เป็นจริงได้  รวมทั้งเป้าหมายท่ี  ๑๖  ของการพัฒนา  เพื่อสนับสนุน

สังคมสงบสุข  ยุติธรรม  และไม่แบ่งแยก 

 ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA  ตามที่ผู้แทน

จากประเทศต่าง  ๆ  เสนอ  อาทิ  บาห์เรน  ภูฏาน  กัมพูชา  จีน  อิหร่าน  จอร์แดน  ลาว  เลบานอน  ปากีสถาน 

ปาเลสไตน์  และตุรกี  เป็นต้น  จากนั้น  ได้รับรองร่างข้อมติทั้ง  ๗  ฉบับ  และจะน�าเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร 

ครั้งที่  ๒  เพื่อพิจารณาต่อไป  ส�าหรับร่างข้อมติว่าด้วย  “ประชาธิปไตยเพ่ือการพัฒนา”  เป็นร่างข้อมติใหม่  ซึ่งวุฒิสภา

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอ  ที่ประชุมฯ  เห็นร่วมกันว่า  ร่างข้อมติดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา  อย่างรอบคอบ

ก่อน  แล้วค่อยน�าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมฯ  ในโอกาสต่อไป 

 ที่ประชุมฯ  ได้รับรอง  “Gwadar  Statement”  โดยสาระส�าคัญได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ 

ว่าด้วยการเมืองของ  APA  เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อจุดหมายเดียวกัน  รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 

เศรษฐกิจ  การค้า  วัฒนธรรม  และความเช่ือมโยงทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  ส�าหรับการประชุม

คณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือ  การก่อตั้งรัฐสภาเอเชียเป็นการให้ข้อเสนอแนะ

แก่รัฐสภาสมาชิกของ  APA  โดยมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง  รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท�าหน้าที่รองประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

  ในโอกาสนี ้ พลเอก  นพัิทธ์  ทองเลก็  สมาชกิสภานิติบัญญตัแิห่งชาต ิ ได้แถลงยนืยันการทีร่ฐัสภาไทย 

จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ  APA  ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๕  กุมภาพันธ์

๒๕๖๒  ณ  กรุงเทพมหานคร  และขอเชิญผู้แทนรัฐสภาสมาชิกของ  APA  เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  ในช่วงท้ายของการประชมุฯ  นาย  Chhit  Kim  Yeat  หวัหน้าคณะผูแ้ทนสภาแห่งชาตริาชอาณาจกัรกัมพชูา 

ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม  จากนั้น  นาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลาม

ปากีสถาน  และประธานวุฒิสภาปากีสถาน  ท�าหน้าท่ีประธานการประชุมฯ  ได้กล่าวขอบคุณบุคคลต่าง  ๆ  อาทิ 

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา  เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย  เลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  และหัวหน้า

คณะผูแ้ทนวฒิุสภาสาธารณรฐัอิสลามปากสีถานใน  APA  รวมท้ังผูแ้ทนท่ีเข้าร่วมการประชมุฯ  และกล่าวปิดการประชมุฯ

การร่วมปลูกต้นไม้  โครงการ  “Plantation  of  One  Million  Trees  in  Gwadar”

  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้ร่วม

ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ  “Plantation  of  One  Million  Trees  in  Gwadar”  โดยได้ปลกูต้นไม้ในนามของประเทศไทย 

ร่วมกบันาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รกัษาการประธานาธบิดสีาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  และประธานวฒุสิภา 

สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน  ซึง่ในโอกาสนี ้ มีบคุคลต่าง  ๆ  ร่วมปลูกต้นไม้  ประกอบด้วย  นาย  Amjed  Pervez  Malik  

เลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ดร.  Mohammad  Reza  Majidi  เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย                 

นาง  Asmun  Erdogan  สมาชิกรฐัสภาและหวัหน้าคณะผูแ้ทนรฐัสภาตรุก ี ผูแ้ทนประธานสมชัชาใหญ่สมชัชารฐัสภา เอเชีย 
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นาย  Mushahidullah  Khan  ผู้แทนผู้น�าพรรคฝ่ายค้านรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  นาย  Syed  Shibli  Faraz          

หัวหน้าคณะผู้แทนวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานใน  APA  นาย  Martin  Chungong  เลขาธิการสหภาพรัฐสภา 

และนาย  Amanullah  Khan  Yasinzai  ผู้ว่าการรัฐบาโลจีสถาน

  โครงการ  “Plantation  of  one  million  trees  in  Gwadar”  เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล          

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้งบประมาณในการจัด 

โครงการดังกล่าว  ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกวาดาร์  และขยายการลงทุนโดยตั้งเป้าหมายให้ท่าเรือกวาดาร์เป็น 

ศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจและศูนย์กลางความเชื่อมโยงของประเทศในภูมิภาคเอเชียในอนาคต

  เมืองกวาดาร์เป็นท่ีตั้งของท่าเรือน�้าลึก  และโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ภายใต้โครงการ 

ระเบียงเศรษฐกิจจีน–ปากีสถาน  ทั้งนี้  รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานพยายามประชาสัมพันธ์โครงการและเมือง 

ดังกล่าวผ่านการจดักจิกรรมระหว่างประเทศในโอกาสต่าง  ๆ  รวมท้ังการน�าผูแ้ทนภาครฐับาล  และเอกชนจากต่างประเทศ 

ไปเยี่ยมชมท่าเรือและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองกวาดาร์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ  “Plantation  of  one  million  trees  in  Gwadar”
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พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ทักทายกับนาย  Muhammad  Sadiq  Sanjrani  รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

และประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและร่วมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ 

“Plantation  of  one  million  trees  in  Gwadar”

วันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

การหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 เมื่อวันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  คณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้พบหารือทวิภาค ี

กับพลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  จ�านวน             

๕  คน  ประกอบด้วย  ดร.  Hajar  Chenarani  สมาชิกรัฐสภา  หัวหน้าคณะผู้แทนฯ  ดร.  Mohammad  Naeim  Amini 

Fard  สมาชิกรัฐสภา  ดร.  Ali  Kazemi  Babaheidari  สมาชิกรัฐสภา  นางสาว  Pantea  Ranjhar  Mohammadi                 

เลขานุการฯ  และนาย  Reza  Hassani  ผู้ช่วยเลขานุการฯ

 ดร.  Hajar  Chenarani  สมาชกิรฐัสภา  หัวหน้าคณะผู้แทนฯ  ได้กล่าวขอบคณุพลเอก  นพิทัธ์  ทองเลก็ 

ที่ตอบรับการพบหารือทวิภาคีในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ

ราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีการติดต่อค้าขายทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  และการท่องเที่ยว 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง  ดังน้ัน  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจึงขอให้ราชอาณาจักรไทยเสริมสร้าง       

ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งขยายโอกาสการลงทุนระหว่าง  ๒  ประเทศ  ให้เพิ่มมากขึ้น

 พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  ตนเองขอขอบคุณท่ีคณะผู้แทน

รัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ  และยินดีที่

สนับสนุนความสัมพันธ์ของท้ัง  ๒  ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  รัฐสภาไทยได้ให้ความส�าคัญต่อรัฐสภาสาธารณรัฐ
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อิสลามอิหร่านโดยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  และในโอกาสที่

รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ  APA  ระหว่างวันที่  ๑๒-

๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    ณ  กรุงเทพมหานคร  จึงขอเชิญคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้าร่วม                 

การประชุมดังกล่าว  โดยรัฐสภาไทยจะให้ความส�าคัญแก่คณะผู้แทนฯ  ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

มอบของที่ระลึก

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

การหารือกับกงสุลใหญ่  ณ  เมืองการาจี  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 เมือ่วนัพุธที ่ ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๖๑  พลเอก  นพิทัธ์  ทองเล็ก  สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้พบหารอื

กับนายธาตรี  เชาวชตา  กงสุลใหญ่  นายเปายี  แวสะแม  กงสุล  และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่  ณ  เมืองการาจี 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 นายธาตรี  เชาวชตา  กงสุลใหญ่  ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ-

อิสลามปากีสถาน  ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  และสถานการณ์

ภายในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองของ

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้กล่าวขอบคุณคณะกงสุลใหญ่  ณ  เมือง

การาจี  ที่ได้ต้อนรับและอ�านวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณคณะ

กงสุลใหญ่ท่ีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค�่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ  ในโอกาสนี้  พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  ได้มอบ

ของที่ระลึกแก่คณะกงสุลใหญ่ 
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พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก มอบของที่ระลึกแก่

นายธาตรี เชาวชตา

กงสุลใหญ่ และคณะกงสุลใหญ่ 

ณ เมืองการาจีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายเปายี  แวสะแม

กงสุล  ณ  เมืองการาจี  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ให้การต้อนรับ  พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก

ณ  ห้องรับรอง  สนามบินนานาชาติเมืองการาจี
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พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก  มอบของที่ระลึกแก่  นายธนิต สว่างโฉม

ผู้จัดการบริการสนามบิน สถานีการาจี

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

บทสรุป  ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ

  จากการปฏิบติัภารกจิของผูแ้ทนสภานติบิญัญัตแิห่งชาตใินสมชัชารฐัสภาเอเชยีในการประชุมคณะกรรมาธกิาร

ว ่าด ้วยการเมืองของ  APA  และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว ่าด ้วยการก ่อตั้งรัฐสภาเอเชียระหว ่าง                                                

วันที่  ๒๗  ตุลาคม  -  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โดย  พลเอก  นิพัทธ์  ทองเล็ก  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ             

ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถสรุปผลการประชุมในส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการด้านนิติบัญญัติ             

รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

  ๑. ที่ประชุมฯ  ได้รับรอง  “Gwadar  Statement”  เน้นย�้าหลักการประการส�าคัญท่ีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและ

เรียกร้องให้รัฐสภาสมาชิกเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ  เช่น  เศรษฐกิจ  การค้า  วัฒนธรรม  สันติภาพ             

ความมั่งคง  ความรุ่งเรือง  และการเจรจาเพื่อสันติภาพ  รวมทั้งบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการก้าวข้ามอุปสรรค                    

ที่ภูมิภาคเอเชียก�าลังเผชิญ  นอกจากนี้  ได้เน้นย�้าความส�าคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ๒. ที่ประชุมฯ  ได้เล็งเห็นพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่งตอกย�้าทิศทางความสัมพันธ์ที่ด�าเนิน

อย่างต่อเนือ่ง  และสามารถเป็นกลไกทีใ่ห้ค�าแนะน�าต่าง  ๆ  เพือ่ช่วยแก้ไขประเดน็ปัญหาร่วมสมัย  อาทิ  ความเท่าเทียม 

หญิงชาย  สิ่งแวดล้อม  เยาวชน  สงคราม  ความรุนแรงและความขัดแย้ง  และความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยใช้มิติการด�าเนินงานด้านรัฐสภา  (Parliamentary  Dimension)
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  ๓. คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน  APA  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  และ 

ติดตามประเด็นการอภิปรายในที่ประชุมทุกประเด็น  นอกจากนี้  ยังได้ประสานความร่วมมือในระดับทวิภาคีเกี่ยวกับ 

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย  ซ่ึงเป็นการสนับสนุนความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายด้านรัฐสภา  รวมท้ังได้รับ            

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ  APA 

  ๔. คณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาตใิน  APA  ได้ถอืโอกาสนี ้ แถลงยนืยนัการทีร่ฐัสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ  APA  ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑                  

ณ  กรุงเทพมหานคร  และกล่าวเชิญชวนผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกของ  APA  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  ๕. แม้ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้ว  แต่ภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน  APA  ยังไม ่    

จบสิน้  คณะผูแ้ทนฯ  ยงัมีภารกจิต่อเนือ่งทีจ่ะต้องด�าเนนิการในด้านการต่างประเทศอกีต่อไปโดยค�านงึถึงประโยชน์ของชาติ

และประชาชนเป็นหลัก  รวมทั้งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ  APA 

ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  กรุงเทพมหานคร  และการประชุมอื่น  ๆ  ดังน้ัน  เจ้าหน้าท่ีประจ�า

คณะผู้แทนฯ  และทุกองคาพยพขององค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความเป็นมืออาชีพใน

การสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ  รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุน

สถาบันนิติบัญญัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีบทบาทน�าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ

  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้

 ภาพรวมของการประชุม

  ๑. คณะผู ้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งในการน�าหลัก  “การทูตรัฐสภา 

(Parliamentary  Diplomacy)”  มาใช้ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ  โดยเฉพาะการหารือกับบุคคลส�าคัญต่าง  ๆ  ซ่ึงเป็น 

การแสดงบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้านการต่างประเทศ  และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงไมตรีจิตต่อ

รัฐสภาชาติพันธมิตรและการแสวงหาความร่วมมือกับรัฐสภาชาติอื่น  ๆ  ในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ

  ๒. ปัจจบุนั  สมชัชารฐัสภาเอเชยีอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นองค์การรฐัสภาระหว่างประเทศ  เป็นองค์กรความร่วมมอื 

ทางด้านรัฐสภา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายทางด้านรัฐสภา  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภา  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับ           

ความขดัแย้งทางสงัคมและวฒันธรรม  ความไม่เท่าเทยีมทางเพศ  การแสวงหาผลประโยชน์  ทีผ่ดิกฎหมาย  การลดช่องว่าง

ทางเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

 การด�าเนินการจัดการประชุม  และการอ�านวยความสะดวกแก่คณะผู้แทน 

  ๑.  โดยภาพรวม  รัฐสภาประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี  มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่าง

เป็นระบบ  มกีารประสานงานกบัหน่วยงานภายในประเทศเป็นอย่างด ี และฝ่ายเลขานกุารของประเทศเจ้าภาพด�าเนนิงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้าน  เช่น  ด้านพิธีการ  ห้องประชุม  งานเลี้ยงรับรอง  ห้องพัก  และการอ�านวย                 

ความสะดวกที่สนามบิน  เป็นต้น

  ๒. รัฐสภาประเทศเจ้าภาพได้จัดเตรียมห้องพักส�าหรับคณะผู้แทน  โดยในห้องพักจะมีเอกสารประกอบ          

การประชุม  บัตรเชิญร่วมงานต่าง  ๆ  ของท่ีระลึก  และบัตรแสดงตนในการเข้าร่วมการประชุม  ท้ังนี้  หากม ี                        

การเปลี่ยนแปลงก�าหนดการอะไรก็ตาม  จะส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังห้องพักของคณะผู้แทน  ในแต่ละ

ห้อง  ซึ่งถือว่าเป็นการด�าเนินการได้เป็นอย่างดี

  ๓. รัฐสภาประเทศเจ้าภาพได้บันทึกภาพการประชุมของคณะผู้แทน  ซึ่งคณะผู้แทนสามารถค้นหาได้จาก

เว็บไซต์ของรัฐสภาประเทศเจ้าภาพ 
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  ๔. การจัดล�าดับพิธีการที่เป็นทางการใช้เวลานานมาก  เช่น  พิธีเปิดการประชุม  งานเลี้ยงรับรอง  และ

กิจกรรมคู่ขนาน  มีบุคคลต่าง  ๆ  ขึ้นกล่าวบนเวทีประมาณ  ๗-๘  คน  และใช้เวลานาน  จึงท�าให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 

หรือผู้เข้าร่วมงานรู้สึกอึดอัด   

  ข้อเสนอแนะ  พิธีเปิดการประชุม  งานเล้ียงรับรอง  และกิจกรรมคู่ขนานควรมีความกระชับ  และไม่

ควรใช้เวลานาน   

  ๕. การอ�านวยความสะดวกทีส่นามบนิมคีวามล่าช้ามาก  รฐัสภาประเทศเจ้าภาพจดัให้คณะผูแ้ทน  ทีเ่ดนิทาง

มาถึงเข้าพักที่ห้องรับรองภายในสนามบิน  และให้รอคณะผู้แทนจากประเทศต่าง  ๆ  ท่ีก�าลังจะเดินทางมาถึงสนามบิน

ในเวลาไล่เลี่ยกัน  เม่ือคณะผู้แทนทั้งหมดพร้อมแล้ว  จึงจัดขบวนรถน�าคณะผู้แทนไปยังโรงแรมท่ีพัก  การด�าเนินการ       

เช่นนี้จะท�าให้คณะผู้แทนที่เดินทางมาถึงสนามบินก่อนต้องรอคณะผู้แทนท่ีก�าลังจะเดินทางมาถึง  จึงท�าให้คณะผู้แทน             

ที่เดินทางมาถึงก่อนต้องรอที่ห้องรับรองเป็นเวลานาน

  ข้อเสนอแนะ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ควรจัดยานพาหนะรับรองคณะผู้แทนแต่ละประเทศ               

เมื่อคณะผู้แทนประเทศใดเดินทางมาถึงสนามบินก่อน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  ควรน�าคณะผู้แทน

ประเทศนั้นเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก  พร้อมกระเป๋าสัมภาระของคณะผู้แทน

  กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา  ส�านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
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